


โดย สำนักการประชุม สำนักงานเลขาธกิารวุฒิสภา 

วันจันทรที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๘ เวลา ๐๙.๓๐ นาิกา ณ หองประชุมวุฒิสภา อาคารรฐัสภา 
นายมงคล  สุระสัจจะ ประธานวุฒิสภา เปนประธานของที่ประชุม ครั้งที่ ๔ (สมัยสามัญประจำปครั้งท่ีสอง) 
โดยมีพลเอก เกรียงไกร  ศรีรักษ รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง และนายบุญสง  นอยโสภณ รองประธานวุฒิสภา 
คนท่ีสอง ผลัดเปล่ียนทำหนาที่ประธานของที่ประชุม 

เมื ่อครบองคประชุมแลว ประธานของที่ประชุมไดเปดประชุมและดำเนินการประชุม 
ตามระเบียบวาระ สรุปผลการประชุมได ดังนี้ 

(๑) เรื่องท่ีประธานจะแจงตอท่ีประชุม  จำนวน  ๓  เรื่อง 

เรื่องแจงท่ีไมปรากฏในระเบียบวาระการประชุม จำนวน ๓ เรื่อง 
 ๑. ในคราวประชุมสภาผูแทนราษฎร ครั้งที่ ๒ (สมัยสามัญประจำปครั้งที่สอง) วันพุธที่ ๑๘ 

ธันวาคม ๒๕๖๗ ที่ประชุมไดพิจารณาและลงมติไมเห็นชอบดวยกับรางพระราชบัญญัติวาดวย
การออกเสียงประชามติ  (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 

 ๒. ในคราวประชุมสภาผูแทนราษฎร ครั้งที่ ๓ (สมัยสามัญประจำปครั้งที่สอง) 
ว ันพฤหัสบดีท่ี ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๗ ที ่ประชุมไดพิจารณารับทราบรายงานผลการปฏิบัติงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และรายงานของผูสอบบัญชีและรายงาน
การเงินกองทุนพัฒนาฝมือแรงงาน กรมพัฒนาฝมือแรงงาน สำหรับปส้ินสุดวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ 

 ๓. ประธานวุฒิสภาไดมีคำสั่งใหบรรจุระเบียบวาระกระทูถามเปนหนังสือทั้งหมด 
จำนวน ๑๓ กระทู ตามขอบังคับ ขอ ๑๕๔ และขอ ๑๕๕ เนื่องจากพิจารณาแลวเห็นวา มีกระทูถาม
เปนหนังสือรอบรรจุเขาระเบียบวาระการประชุมจำนวนมาก ประกอบกับเมื่อไดรับฟงขอเสนอแนะ
ของสมาชิกวุฒิสภาในการประชุมครั้งท่ีผานมาดวย รวมท้ังไดพิจารณาเห็นวาเรื่องตามระเบียบวาระ
การประชุมอื่น ๆ มีจำนวนไมมากดวย จึงเห็นควรใหบรรจุกระทูถามเปนหนังสือในการประชุมครั้งนี้ 

   ท่ีประชุมรับทราบ 

(๒) รับรองรายงานการประชุม  จำนวน  ๖  ครั้ง 

ท่ีประชุมมีมติใหรับรองรายงานการประชุม จำนวน ๖ ครั้ง โดยไมมีการแกไข     

สรุปผลการประชุมวุฒิสภา 
ครั้งท่ี ๔ (สมัยสามัญประจำปครั้งท่ีสอง) 

วันจันทรท่ี ๖ มกราคม ๒๕๖๘ 



 

- ๒ - 

เอกสารฉบับน้ีเปนเพียงสรุปผลการประชุมวุฒิสภาโดยสังเขป  
สำหรับรายงานการประชุมวุฒิสภา สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาจะดำเนินการเผยแพรเมื่อท่ีประชุมวุฒิสภาไดรับรองแลว 

 (๓) กระทูถาม                                  

   เนื่องจากไดมีการถาม - ตอบกระทูถามเปนหนงัสือ จำนวน ๘ กระทู ที่ประชุมไดลงมติ
เห็นชอบใหมกีารงดใชขอบังคับ ขอ ๑๕๔ เปนการชั่วคราว กลาวคือ ใหกำหนดระยะเวลาในการถาม – ตอบ
กระทูถามเกินกวา ๒ ชั่วโมงได                                

๓.๑ กระทูถามเปนหนังสือ                                           จำนวน  ๑๓  กระทู    
 

 

ผลการพิจารณา 
นายสากล  ภูลศิริกุล สมาชิกวุฒิสภา ไดตั้งกระทูถามในที่ประชุมวุฒิสภา 

สรุปสาระสำคัญไดวา ตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๕๒ จนถึงปจจุบัน รัฐบาลไดมีโครงการสนับสนุนคาใชจาย
ในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (โครงการเรียนฟรี ๑๕ ป อยางมีคุณภาพ) 
มาอยางตอเนื่อง จำนวน ๕ หมวด ไดแก คาเลาเรียน คาหนังสือเรียน คาอุปกรณการเรียน คาเครื่องแบบนักเรยีน 
และคากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน เพื่อแกไขปญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาและขยายโอกาส 
ทางการศึกษาใหแกเด็กยากจนและเด็กดอยโอกาสทั่วประเทศ รวมถึงเปนการลดภาระคาครองชีพของ
ประชาชนที่ไดรับผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจ แตกลับพบวาเด็กนักเรียนบางสวนโดยเฉพาะในโรงเรียน
ที่มีเด็กนักเรียนนอยหรือโรงเรียนที่อยูในพื้นที่หางไกล ซึ่งมักจะมีฐานะยากจนยังไมไดรับประโยชน
จากโครงการดังกลาวเทาที่ควร เชน เรื่องอาหารกลางวันที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณตอคนตอวันในอัตราต่ำ 
โดยมีอัตราต่ำสุดเพียง ๒๒ บาทตอคนตอวัน นอกจากนี้ ยังพบวาการแจกเงินอุดหนุนใหผูปกครองเพ่ือจัดซื้อ
อุปกรณการเรียนและเครื่องแบบนักเรียนนั้น ผูปกครองไมสามารถหาซื้อในหมูบานได ตองเสียคาใชจาย
ในการเดินทางเพื่อไปซื้อเครื่องแบบนักเรียนและอุปกรณการเรียนในรานคาขนาดใหญหรือหางสรรพสินคา 
จึงเปนภาระอยางมาก อีกทั้งคาใชจายในการเดินทางยังเกือบเทากับเงินที่ไดรับจัดสรรคาอุปกรณการเรียน
และคาเครือ่งแบบนักเรียนดวย ดังนั้น จึงควรใหสำนักงานเขตพืน้ที่การศึกษาทั่วประเทศเปนผูดำเนนิการ
จัดซื้อเครื่องแบบนักเรียนและอุปกรณการเรียน โดยใชวิธีจัดซื้อแบบประกวดราคา เพื่อใหการจัดซื้อ
เปนไปอยางโปรงใสและเกิดประโยชนสูงสุด ขอเรียนถามวา กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายแกไขปญหา
เรื่องเงินจัดสรรงบประมาณที่ต่ำเกินไป คือ คาอาหารกลางวัน คาเครื่องแบบนักเรียน ตลอดจนคาอุปกรณ
การเรียนใหดีขึ้นไดหรือไม อยางไร และสามารถแกไขปญหาโดยใหสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ
ดำเนินการจัดซื้อเครื่องแบบนักเรียนและอุปกรณการเรียนโดยวิธีประกวดราคา ตามพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซือ้
จัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ไดหรือไม อยางไร  

๓.๑.๑ กระทูถาม เรื่อง ขอใหพิจารณาเกี่ยวกับโครงการเรียนดี เรียนฟรี ๑๕ ป 
อยางมีคุณภาพ 
(นายสากล  ภูลศิริกุล เปนผูตั้งถาม ถามรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ) 
(เปนเรื่องที่เลื่อนมาจากการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๓ (สมัยสามัญประจำปครั้งที่สอง) วันจันทรท่ี ๒๓  
ธันวาคม 2567) 
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เอกสารฉบับน้ีเปนเพียงสรุปผลการประชุมวุฒิสภาโดยสังเขป  
สำหรับรายงานการประชุมวุฒิสภา สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาจะดำเนินการเผยแพรเมื่อท่ีประชุมวุฒิสภาไดรับรองแลว 

 นายสุรศักดิ์  พันธเจริญวรกุล รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงศึกษาธิการ 
ผูซึ่งไดรับมอบหมายจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ (พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ) 
ใหตอบกระทูถาม ตอบชี้แจงวาการจัดสรรเงินคาอาหารกลางวันเด็กนักเรียนนั้น ยอมรับวาเปนอัตราที่ต่ำ
ในยุคปจจุบัน ซึ่งเปนอัตราที่ไดขอปรับเมื่อป พ.ศ. ๒๕๖๕ อยางไรก็ตาม กระทรวงศึกษาธิการไมไดนิ่งนอนใจ
และใหความสำคัญกับโภชนาการที่ดีของเด็กนักเรียน แตในการขอปรับเพิ่มเงินอุดหนุนคาอาหารกลางวัน
ตองสงเรื่องไปยังกระทรวงมหาดไทยเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณามีมติอนุมัติปรับเพิ่มเงินอุดหนุนดังกลาว 
ซึ่งลาสุดกระทรวงศึกษาธิการไดดำเนินการสงเรื่องไปยังกระทรวงมหาดไทยแลว ทั้งนี้ เพื่อใหเด็กนักเรียน
ไดรับเงินอุดหนุนคาอาหารกลางวันเพิ่มขึ้น โดยกระทรวงศึกษาธิการจะหาอัตราที ่เหมาะสมสำหรับ
คาอาหารกลางวันเด็กนักเรียนเพื่อนำเสนอตอไป นอกจากนี้ กระทรวงศึกษาธิการยังไดจัดทำแอปพลิเคชัน 
Thai School Lunch เพื่อแนะนำเมนูอาหารเพื่อใหเด็กไดรับโภชนาการที่ครบถวนและสอดคลองกับ
งบประมาณท่ีไดรับ สวนเรื่องเงินอุดหนุนใหผูปกครองซื้ออุปกรณการเรียนและเครื่องแบบนักเรียน
ที่ไมเพียงพอนั้น กระทรวงศึกษาธิการไดออกระเบียบเกี่ยวกับการผอนผันการแตงกายชุดนักเรียน 
โดยไมจำเปนตองใสชุดนักเรียนทุกวัน แตใหเปนการตัดสินใจของคณะกรรมการสถานศึกษาวาจะให
แตงกายอยางไร ตามความเหมาะสมและบริบทของพื้นที่ ทั้งนี้ เพื่อเปนการลดภาระใหกับผูปกครอง 
นอกจากนี้ กระทรวงศึกษาธิการยังไดผลักดันโครงการเรียนไดทุกที่ทุกเวลา Anywhere Anytime 
เพื่อสงเสริมการเรียนรูขั้นพื้นฐานผานเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งโครงการนี้จะเริ่มดำเนินการและมีความชดัเจน
ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ สำหรับการเสนอใหสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเปนผูดำเนินการจัดซื้อ
เครื ่องแบบนักเรียนและอุปกรณการเรียนนั้น เห็นวาสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาอาจไมสามารถ
ดำเนินการไดทันและไมเหมาะสมในบริบทของแตละโรงเรียน ดังนั้น จึงเห็นวาควรใหแตละโรงเรียน
เปนผูดำเนินการจัดซื้อเครื่องแบบนักเรียนและอุปกรณการเรียนใหกับเด็กนักเรียนในพ้ืนท่ี 

 นายสากล  ภูลศิริกุล สมาชิกวุฒิสภา ไดตั้งประเด็นคำถามเพิ่มเติมวา 
หากกระทรวงศึกษาธิการไมมีนโยบายใหสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเปนผูดำเนินการจัดซื้อ
เครื่องแบบนักเรียนและอุปกรณการเรียนจะไมสามารถแกไขปญหาที่มีอยูได เพราะโรงเรียนไมสามารถ
หาผูจัดซื้อจัดจางไดเนื่องจากเปนการจัดซื้อจัดจางที่มีวงเงินเล็กนอย จึงขอใหกระทรวงศึกษาธิการ
ทบทวนวิธีการในการดำเนินการจัดซื้อเครื่องแบบนักเรียนและอุปกรณการเรียนเพื่อใหสามารถ
แกไขปญหาดังกลาวได 

 นายสุรศักดิ์ พันธเจริญวรกุล รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงศึกษาธิการ 
ตอบชี้แจงเพิ่มเติมวา ขอรับขอเสนอดังกลาวไปปรึกษาหารือกับหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อพิจารณา
แนวทางท่ีเหมาะสมในการจัดซื้อเครื่องแบบนักเรียนและอุปกรณการเรียนตอไป 
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เอกสารฉบับน้ีเปนเพียงสรุปผลการประชุมวุฒิสภาโดยสังเขป  
สำหรับรายงานการประชุมวุฒิสภา สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาจะดำเนินการเผยแพรเมื่อท่ีประชุมวุฒิสภาไดรับรองแลว 

 
ผลการพิจารณา 
นายนรเศรษฐ  ปรัชญากร สมาชิกวุฒิสภา ไดตั้งกระทูถามในที่ประชุมวุฒิสภา 

สรุปสาระสำคัญไดวา ดวยปจจุบันการผลิตไฟฟาปลอยมลพิษมากท่ีสุด การผลิตไฟฟาพลังงานสะอาด
จึงมีความสำคัญมาก ประกอบกับท่ีผานมาประเทศไทยปลอยใหตลาดพลังงานถูกดำเนินการจากกลุมทุนรายใหญ
ไมกี่กลุม โดยเฉพาะโครงการรับซื้อพลังงานไฟฟาหมุนเวียนเพ่ิมเติมอีก ๓,๖๐๐ เมกะวัตต และปจจุบัน
ประเทศไทยมีกำลังการผลิตไฟฟาสำรองในระบบสูงกวาการใชจริงประมาณรอยละ ๕๐ ซึ่งสูงกวา
หลักการสำรองไฟฟาที่ทั่วโลกสำรองกันที่รอยละ ๑๕ ทั้งนี้ ประเทศไทยมีโรงไฟฟาขนาดใหญ 
จำนวน ๑๒ แหง ที่ทำสัญญาผลิตไฟฟากับการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) อยางไรก็ตาม 
มีโรงไฟฟา จำนวน ๘ แหง ที่ไมไดเดินเครื่องผลิต แตยังไดเงินจากประชาชนผานการจายคาไฟฟาผันแปร (FT) 
และคาความพรอมจายไฟฟาทุกเดือน รวมถึงไมมีการประมูลในการรบัซื้อพลังงานไฟฟาหมุนเวยีนดังกลาว 
จึงขาดการแขงขันและความโปรงใส นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการนโยบาย
พลังงานแหงชาติ (กพช.) เคยปราศรัยวาจะทลายทุนผูกขาดและลดราคาพลังงาน แตปจจุบันรัฐบาล
ไมมีความชัดเจนในเรื่องดังกลาว ทั้งนี้ ความมั่นคงทางพลังงานจะเกิดขึ้นเมื่อประชาชนสามารถเขาถึง
และมีสวนรวมในการผลิตไฟฟาพลังงานสะอาดใชเอง รวมถึงสามารถขายคืนใหรัฐหรือขายไฟฟา
ใหแกประชาชนถามีการผลิตไฟฟาสวนเกิน ขอเรียนถามวา รัฐบาลเล็งเห็นถึงโครงสรางภาครัฐท่ีจำกัด
บทบาทของภาคครัวเรือนในการเขามาเปนผูผลิตในตลาดพลังงานสะอาดหรือไม อาทิ นโยบายรับซื้อ
พลังงานโซลารรูฟท็อปของภาคประชาชนที่สิ้นสุดในป พ.ศ. ๒๕๖๖ จะมีการขยายโควตารับซื้อไฟฟา
จากภาคประชาชนหรือไม และขอกฎหมายตาง ๆ ท่ีทำใหการขอใบอนุญาตใชเวลานานและตองติดตอ
หลายหนวยงาน รัฐบาลจะจัดการขอจำกัดดังกลาวอยางไร รวมถึงมีมาตรการสนับสนุนหรือมาตรการ
สรางแรงจูงใจใหภาคครัวเรือนมารวมเปนผูผลิตในตลาดพลังงานในอนาคตอยางไร ตลอดจนมีมาตรการ
เพื่อปองกันการผูกขาดการผลิตไฟฟาของกลุมทุนและสรางสมดุลของการมีกำลังการผลิตไฟฟาสำรอง
ไมใหมากเกินไปอยางไร 

นายพีระพันธุ  สาลีรัฐวิภาค รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน 
ผูซ่ึงถูกตั้งกระทูถาม ตอบชี้แจงวา ความมั่นคงดานพลังงานคือการทำใหประชาชนสามารถพ่ึงพาตัวเอง
ในการมีไฟฟาใช โดยไมตองจายคาไฟ และไมตองกังวลวาในอีกสี่เดือนขางหนาคาไฟจะปรับขึ้นเปนเทาใด 
ดวยเหตุนี้จึงไดมีการศึกษาและหาแนวทางแกไขสัญญาและขอตกลงตาง ๆ ที่มีลักษณะผูกขาด และ
กฎหมายที่เกี่ยวของ สวนการรับซื้อพลังงานไฟฟาหมุนเวียนเพิ่มเติมอีก ๓,๖๐๐ เมกะวัตต ไดดำเนินการ
ตรวจสอบแลวเห็นวาตองปรับปรุงในหลายประเด็นจึงมีคำสั่งใหชะลอการรับซื้อดังกลาว ในสวนของ
ความมั่นคงดานพลังงานโดยใหประชาชนสามารถผลิตไฟฟาใชเองมีการดำเนินการ ดังนี้ ๑. สงเสริมให
ประชาชนสามารถผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย โดยเรงออกกฎหมายใหมและแกไขกฎหมายท่ีเกี่ยวของ 
รวมถึงมีนโยบายยกเลิกการขออนุญาตในสวนของกระทรวงพลังงาน ๒. พัฒนาเครื่องอินเวอรเตอร (Inverter) 
ที่เปนอุปกรณหลักของการผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย เพื่อจำหนายใหแกประชาชนในราคาถูก

๓.๑.๒ กระทูถาม เรื่อง มาตรการสนับสนุนตลาดพลังงานสะอาด 
ผานโซลารรูฟท็อป (Solar Rooftop)  
(นายนรเศรษฐ  ปรัชญากร เปนผูตั้งถาม ถามรัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน) 
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เอกสารฉบับน้ีเปนเพียงสรุปผลการประชุมวุฒิสภาโดยสังเขป  
สำหรับรายงานการประชุมวุฒิสภา สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาจะดำเนินการเผยแพรเมื่อท่ีประชุมวุฒิสภาไดรับรองแลว 

ภายในป พ.ศ. ๒๕๖๘ ซึ่งจะชวยลดคาใชจายในการติดตั้งระบบผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย 
๓. สนับสนุนทางการเงิน โดยสามารถนำคาใชจายในการติดตั้งระบบผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย
มาหักลดหยอนภาษี และใหกองทุนเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงานสนับสนุนเงินทุนหรือดอกเบี้ย
ในการซื้ออุปกรณและติดตั้ง รวมถึงใหธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย
สนับสนุนการใหเงินกูเพื่อซื้ออุปกรณจากกระทรวงพลังงาน สำหรับการรับซื้อไฟฟาโครงการโซลาร
ภาคประชาชน ในแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟาของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๗ - ๒๕๘๐ (PDP ๒๐๒๔) มีเปาหมาย
การรับซื้อไฟฟา จากเดิม ๙๐ เมกะวัตต เพิ่มเปน ๔๐๐ เมกะวัตต สวนประเด็นคาความพรอมจายและ
การผูกขาดการผลิตไฟฟาของกลุมทุนจะขอรับไปดำเนินการ นอกจากนี้ จะเรงใหกระทรวงพลังงาน
ดำเนินการออกแบบแบตเตอรี่ที่ใชในระบบสำรองไฟเพ่ือจำหนายใหแกประชาชนในราคาถูก 

นายนรเศรษฐ  ปรัชญากร สมาชิกวุฒิสภา มีขอเสนอแนะวา ตองปรับบทบาท
ของประชาชนใหเปนโปรซูเมอร (Prosumer) คือ เปนทั้งผูผลิต (Producer) และผูบริโภค (Consumer) 
และมีขอสังเกตวาการสนับสนุนตลาดพลังงานสะอาดดวยการเพิ่มโอกาสใหประชาชนทุกครัวเรือน
เขาถึง Solar rooftop จะทำใหเกิดพลังงานสีเขียวในประเทศไทยไดอยางยั่งยืนมากกวาการสนับสนุน
ใหเกิดตลาดพลังงานผูกขาดโดยกลุมทุนไมกี่กลุม 

      

 
ผลการพิจารณา 

   รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม (นายภูมิธรรม  เวชยชัย) 
ผูซึ่งไดรับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรี (นางสาวแพทองธาร ชินวัตร) ใหตอบกระทูถาม ติดภารกิจสำคัญ
ไมสามารถมาตอบกระทูถามได จึงขอเลื่อนการตอบกระทูถามดังกลาวออกไปเปนวันจันทรที่ ๒๐ 
มกราคม ๒๕๖๘ ตามขอบังคับ ขอ ๑๕๐ 

 

 
ผลการพิจารณา 
รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงการคลัง (นายเผาภูมิ  โรจนสกุล) ผูซึ่งไดรับมอบหมาย

จากรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง (นายพิชัย  ชุณหวชิร) ใหตอบกระทูถาม 
ติดภารกิจสำคัญ ไมสามารถมาตอบกระทูถามได จึงขอเล่ือนการตอบกระทูถามดังกลาวออกไปเปน
วันจันทรท่ี ๒๐ มกราคม ๒๕๖๘ ตามขอบังคับ ขอ ๑๕๐ 

๓.๑.๓ มาตรการปองกันและแกไขปญหาผูหลบหนีเขาเมืองโดยผิดกฎหมาย
ในบริเวณพ้ืนท่ีแนวชายแดน  
(นายไชยยงค  มณีรุงสกุล เปนผูตั้งถาม ถามนายกรัฐมนตรี) 

 

๓.๑.๔ กระทูถาม เรื่อง มาตรการแกไขปญหาการขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ
บนเกาะเตาโดยมิชอบดวยกฎหมาย  
(นางสาวนันทนา  นันทวโรภาส  เปนผูตั้งถาม ถามรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง) 
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เอกสารฉบับน้ีเปนเพียงสรุปผลการประชุมวุฒิสภาโดยสังเขป  
สำหรับรายงานการประชุมวุฒิสภา สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาจะดำเนินการเผยแพรเมื่อท่ีประชุมวุฒิสภาไดรับรองแลว 

 

ผลการพิจารณา 
นายประพนธ  ตั้งศรีเกียรตกิุล สมาชิกวฒิุสภา ไดตั้งกระทูถามในท่ีประชุมวุฒสิภา 

สรุปสาระสำคัญไดวา ปจจุบันโรคไตวายเรื้อรงัจัดเปนปญหาสำคัญทางสาธารณสุข เนื่องจากผูปวยกลุมนี้
มีคุณภาพชีวิตที่ต่ำและมีอัตราการเสียชีวิตสูงเมื่อเทียบกับโรคเรื้อรังอื่น ๆ  ประชาชนที่ปวยเปนโรคไตวายเรื้อรัง
สวนใหญยังไมแสดงอาการและไมทราบวาตนเองเปน จึงทำใหมีโอกาสท่ีโรคจะดำเนินเขาสูระยะทาย
ที่ตองไดรับการลางไต โดยทางการแพทยเรียกวา การบำบัดทดแทนไต (Renal Replacement Therapy) 
ซึ่งเปนกระบวนการรักษาที่ทำหนาที่ขจัดของเสียและน้ำแทนไตที่ไมทำงาน การบำบัดทดแทนไต
แบงไดเปน ๓ วิธี คือ ๑) การลางไตทางชองทอง ๒) การฟอกเลือดดวยเครื่องไตเทียม และ ๓) การผาตัด
เปลี่ยนไต เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๐ คณะรัฐมนตรีไดมีมติใหสิทธิการรักษาบำบัดทดแทนไต โดยเริ่มให
การคุมครองการรักษาบำบัดทดแทนไตดวยวิธีใดก็ได ตั้งแตวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๕๑ แตเปนระบบบังคับ
ใหผูปวยใชวิธีรักษาดวยการลางไตทางชองทอง โดยหากผูปวยที่รักษาดวยวิธีการฟอกเลือดดวยเครื่องไตเทียม
กอนวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๑ แลวไมเปลี่ยนมาใชวิธีรักษาดวยการลางไตทางชองทอง จะตองรวมจาย ๑ ใน ๓ 
ของคาฟอกเลือด ตอมาเมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕ คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ
ไดมีมติใหคนไขกลุมนี้ไมตองรวมจายอีกตอไป แตระบบการรักษาบำบัดทดแทนไตยังคงนโยบาย
การลางไตทางชองทองเปนทางเลือกแรก หากผูปวยไมประสงคที่จะใชวิธีการรักษาดวยการลางไต
ทางชองทองกอน แตประสงคที่จะใชวิธีการรักษาดวยวิธีการฟอกเลือดดวยเครื่องไตเทียมก็จะมีคาใชจาย
ครั้งละ ๑,๕๐๐ - ๒,๐๐๐ บาท จนกระท่ังเมื่อวันท่ี ๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๕ คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ
ไดมีมติใหการรักษาดวยวิธีฟอกเลือดดวยเครื่องไตเทียมโดยไมมีคาใชจายและใหสิทธิผูปวยกับแพทย
ผูรักษารวมกันกำหนดแนวทางการรักษาได แตตอมาเมื่อวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ คณะกรรมการ
หลักประกันสุขภาพแหงชาติไดมีมติใหการบำบัดทดแทนไตกลับไปเปนระบบบังคับใหผูปวยใชวิธีรักษา
ดวยการลางไตทางชองทองเปนทางเลือกแรก ตามขอเสนอของคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐาน 
ซึ่งกอใหเกิดผลกระทบกับผูปวยไตวายเรื้อรังและยังกอใหเกิดความเคลือบแคลงสงสัยจากประชาชน
ในการเปล่ียนแปลงนโยบายดังกลาว ขอเรียนถามวา การประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ 
เมื่อวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ ไดขอความเห็นชอบจากราชวิทยาลัยอายุรแพทยแหงประเทศไทย 
สมาคมโรคไตแหงประเทศไทย และกลุมผูปวยไตวายเรื้อรังโดยเฉพาะผูไดรับผลกระทบโดยตรงท่ีจะตอง
บำบัดทดแทนไตดวยการฟอกเลือดหรือไม อยางไร รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงนโยบายสงผลกระทบตอ
ผูปวยที่มีฐานะยากจนหรือไม ตลอดจนการจัดซื้อจัดจางน้ำยาลางไตผานชองทองไดเคยมีประเด็น
เรื่องผลประโยชนทับซอนหรือไม อยางไร 

 

๓.๑.๕ กระทูถาม เรื่อง การเปลี่ยนแปลงนโยบายการลางไตสำหรับผูปวย

โรคไตวายเรื้อรัง  

(นายประพนธ  ตั้งศรีเกียรติกุล เปนผูตั้งถาม ถามรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข) 

 



 

- ๗ - 

เอกสารฉบับน้ีเปนเพียงสรุปผลการประชุมวุฒิสภาโดยสังเขป  
สำหรับรายงานการประชุมวุฒิสภา สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาจะดำเนินการเผยแพรเมื่อท่ีประชุมวุฒิสภาไดรับรองแลว 

นายสมศักดิ์  เทพสุทิน รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข ผูซ่ึงถูกตั้งกระทูถาม 
ตอบชี้แจงวา ในฐานะท่ีเปนประธานคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติโดยตำแหนง ในปจจุบัน
พบวาการใชจายตามสิทธิหลักประกันสุขภาพแหงชาติ ไดใชงบประมาณมากกวาหนึ่งแสนหาหมื่นลานบาท 
โดยเปนคาใชจายที่เกี่ยวของกับโรคไมติดตอเรื้อรัง เปนจำนวนมากกวารอยละ ๕๐ คาใชจาย
ตามสิทธิหลักประกนัสุขภาพถวนหนาไดใชงบประมาณไปกับการรักษาพยาบาลมากกวาการปองกนัโรค 
โดยเฉพาะเรื่องการฟอกไตมีคาใชจายหลายหมื่นลานบาททั้งผานทางชองทองและการฟอกเลือด ในปจจุบนั
ขอยืนยันวาสิทธิหลักประกันสุขภาพถวนหนาไมไดบังคับวาผูปวยตองลางไตผานทางชองทองไดอยางเดียว 
สิทธิหลักประกันสุขภาพถวนหนาสนับสนุนใหผูปวยสามารถดำเนินการไดทุกทาง ในอดีตการลางไต
ผานทางชองทองจะมีโอกาสเสียชีวิตมากกวาการฟอกเลือด แตปจจุบันมีอัตราการเสียชีวิตนอยลงแลว 
สำหรับปญหาของผูปวย คือ ปญหาเรื่องการเดินทางเพื่อมาลางไต สวนคาใชจายของการลางไต
แบบผานทางชองทองกับคาใชจายของการลางไตแบบฟอกเลือดมีความใกลเคียงกัน  

สำหรับประเด็นที่สอบถามวา การประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ 
เมื่อวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ ไดขอความเห็นชอบจากราชวิทยาลัยอายุรแพทยแหงประเทศไทย 
สมาคมโรคไตแหงประเทศไทย และกลุมผูปวยไตวายเรื้อรังโดยเฉพาะผูไดรับผลกระทบโดยตรงที่จะตอง
บำบัดทดแทนไตดวยการฟอกเลือดแลวหรือไม ไดตอบชี้แจงวา ไดมีการตั้งคณะทำงานพัฒนานโยบาย
การลางไตในระบบประกันสุขภาพแหงชาติเพื ่อมาศึกษาโดยมีศาสตราจารยนายแพทยเอื ้อเกียรติ  
ประดิษฐพรศิลป เปนประธานคณะทำงาน รวมทั้งยังมีผูแทนจากสมาคมโรคไตแหงประเทศไทย 
ผูแทนจากสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข เปนคณะทำงานดวย หลังจากคณะทำงานชุดนี้ไดศึกษาแลว
ไดมีการสงตอขอมูลมายังคณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานบริการพิจารณาตอ ซึ่งมีนายแพทยสุวิทย 
วิบุลผลประเสริฐ เปนประธานอนุกรรมการ รวมทั้งมีผูแทนจากราชวิทยาลัยอายุรแพทยแหงประเทศไทย
รวมเปนอนุกรรมการดวย หลังจากนั้นจึงไดมีการสงขอมูลมายังคณะอนุกรรมการควบคุมคุณภาพ
และมาตรฐานบริการสาธารณสุขพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง กอนจะนำขอมูลเขาสูการพิจารณาของคณะกรรมการ
หลักประกันสุขภาพแหงชาติพิจารณาในลำดับสุดทาย ซึ่งคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติเห็นวา
ไดมีการพิจารณาเรื่องนี้มาหลายขั้นตอนแลว จึงเห็นชอบดวยกับคณะทำงานชุดตาง ๆ ดังกลาว 
นอกจากนี้ กระทรวงสาธารณสุขไดสนับสนุนใหประชาชนนับปริมาณคารโบไอเดรตที่บริโภคเขาสูรางกาย
ในแตละวัน โดยใชกลไกของอาสาสมัครสาธารณสุข ทั้งนี้ เพื่อเปนการปองกันไมใหประชาชนเจ็บปวย
เปนโรคไมติดตอเรื้อรังโดยเฉพาะโรคไต  

สำหรับประเด็นที่สอบถามวา การจัดซื้อจัดจางน้ำยาลางไตผานชองทองไดเคยมี
ประเด็นเรื่องผลประโยชนทับซอนดวยหรือไมนั้น ขอยืนยันวาการจัดซื้อจัดจางน้ำยาลางไตผานชองทอง
ไมมีการเอื้อประโยชนกับผูใด 
  นายประพนธ  ตั้งศรีเกียรติกุล สมาชิกวุฒิสภา ไดตั้งขอสังเกตเพิ่มเติมวา 
ถาคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติไดมีมติใหเปนทางเลือกของผูปวยวาจะดำเนินการบำบัด
ทดแทนไตในรูปแบบใดก็ได จะสงผลใหในอนาคตจะมีจำนวนผูปวยที่เลือกการบำบัดทดแทนไตในรูปแบบ
การฟอกเลือดเพิ่มจำนวนมากขึ้นเรื่อย ๆ เนื่องจากการใชวิธีการฟอกเลือดนั้น ผูปวยจะมีความสะดวก
มากกวาการบำบัดทดแทนไตผานการลางไตทางชองทอง นอกจากนี้ ขอเสนอใหมีการทบทวนมติของ



 

- ๘ - 

เอกสารฉบับน้ีเปนเพียงสรุปผลการประชุมวุฒิสภาโดยสังเขป  
สำหรับรายงานการประชุมวุฒิสภา สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาจะดำเนินการเผยแพรเมื่อท่ีประชุมวุฒิสภาไดรับรองแลว 

คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ เมื่อวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ โดยกลับไปใชนโยบาย
การบำบัดทดแทนไตดวยวิธีการฟอกเลือดดวยเครื่องไตเทียมโดยไมมีคาใชจายและใหสิทธิผูปวย
กับแพทยผูรักษารวมกันกำหนดแนวทางการรักษา ท้ังนี้ เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดแกผูปวย 

 

 

ผลการพิจารณา 
  นายเปรมศักดิ์  เพียยุระ สมาชิกวุฒิสภา ไดตั้งกระทูถามในที่ประชุมวุฒิสภา 
สรุปสาระสำคัญไดวา  จากขอมูลของสถาบันวิจัยมะเร็งทอน้ำดี มหาวิทยาลัยขอนแกน พบวาประเทศไทย
มีอัตราการเสียชีวิตสูงที่สุดในโลก โดยเฉพาะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งเปนพื้นที่ที่มีการเกิด
โรคพยาธิใบไมในตับและมะเร็งทอน้ำดี เปนผลสืบเนื่องมาจากเกิดจากการรับประทานปลาน้ำจืด
แบบสุก ๆ ดิบ ๆ ที่มีตัวออนระยะติดตอของพยาธิใบไมตับอาศัยอยู ซึ่งตัวออนพยาธิใบไมตับจะชอนไช
และเจริญเติบโตในทอน้ำดี ทำใหทอน้ำดีเกิดการอักเสบเรื้อรังและกลายเปนมะเร็งทอน้ำดีในท่ีสุด 
ซึ่งการรักษาโรคสามารถทำไดหากตรวจพบในระยะเริ่มตน โดยวิธีการการตรวจปสสาวะของผูที่สงสัยวา
จะเปนโรคพยาธิใบไมตับ นอกจากนี้ยังมีการตรวจเพิ่มเติมโดยเรียกวาอัลตราซาวนดชองทอง กรณีตรวจพบ
ในระยะเริ่มตนสามารถรักษาใหหายไดโดยการผาตัด แตหากพบวาเปนในระยะตอไปตองรักษาดวยการฉายแสง
และการคีโม แตปญหาคือขณะนี้นักวิทยาศาสตรการแพทยและแพทยของมหาวิทยาลัยขอนแกน
ยังขาดงบประมาณที่จะดำเนินการ ขอเรียนถามวา กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายในการแกไขปญหา
โรคพยาธิใบไมตับและมะเร็งทอน้ำดีหรือไม อยางไร อีกทั้งมีงบประมาณในการคัดกรองมะเร็งทอน้ำดี
ดวยการตรวจอัลตราซาวนดชองทองใหกับประชาชนท่ีเปนกลุมเส่ียงในภาคตะวนัออกเฉียงเหนอืหรือไม อยางไร 
ตลอดจนมีแนวทางในการสงเสริมใหประชาชนสามารถเขาถึงชุดตรวจพยาธิใบไมตับสำเร็จรูปชนิดเร็ว
หรือเรียกวา (OV - Rapid Diagnosis Test :  OV - RDT) โดยใชปสสาวะ ซึ่งตรวจไดงายเหมือนกับ
การตรวจการตั้งครรภหรือไม อยางไร 
  นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข ผูซ่ึงถูกตั้งกระทูถาม 
ตอบชี้แจงวากระทรวงสาธารณสุขและหนวยงานภาคีเครือขายรวมกันดำเนินงานภายใตแผนยุทธศาสตร
ทศวรรษกำจัดปญหาพยาธิใบไมตบัและมะเร็งทอน้ำดี ป พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๘ เพ่ือถวายเปนพระราชกุศลแด
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลที่ ๙ เสด็จขึ้นครองราชยครบ ๗๐ ป และสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหลวง ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา ในป พ.ศ. ๒๕๕๙ 
โดยมีการตั้งเปาหมายใหปลาในแหลงน้ำมพียาธินอยกวารอยละ ๑ และจำนวนผูปวยดวยโรคพยาธใิบไมในตับ
ตำ่กวารอยละ ๑ รวมทั้งอัตราการตายดวยมะเร็งทอนำ้ดีลดลงรอยละ ๕๐ ทั้งนี้ อัตราการติดโรคพยาธิใบไมในตบั
และมะเร็งทอน้ำดีจากปลาที่อยูในแหลงน้ำธรรมชาต ิในป พ.ศ. ๒๕๖๗ ลดลงเหลือรอยละ ๑.๗ ซึ่งลดลง
จากในอดีตสูงถึงรอยละ ๓๐ - ๕๐ โดยในป พ.ศ. ๒๕๕๙ โรคพยาธิใบไมตับลดลงเหลือรอยละ ๑๖.๑๓ 
และในป พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่ผานมา เหลือรอยละ ๓.๕๗ ถือเปนความสำเร็จในการแกปญหารวมกันของทุกภาคสวน

๓.๑.๖ กระทูถาม เรื่อง นโยบายแกไขปญหาโรคพยาธใิบไมตบัและมะเร็งทอน้ำดี  

(นายเปรมศักดิ์  เพียยุระ เปนผูตั้งถาม ถามรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข) 

 

 



 

- ๙ - 

เอกสารฉบับน้ีเปนเพียงสรุปผลการประชุมวุฒิสภาโดยสังเขป  
สำหรับรายงานการประชุมวุฒิสภา สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาจะดำเนินการเผยแพรเมื่อท่ีประชุมวุฒิสภาไดรับรองแลว 

ที่เกี่ยวของ สวนการตรวจคัดกรองมะเร็งทอน้ำดีดวยการอัลตราซาวนดชองทองและบริการตรวจคัดกรอง
พยาธิใบไมในตับและมะเร็งทอน้ำดี โดยวิธีการตรวจในรูปแบบตาง ๆ ไดมีการสนับสนุนงบประมาณ
ผานคาบริการสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรคในรูปแบบคาบริการเหมาจายรายคน โดย สปสช. 
และในป พ.ศ. ๒๕๖๗ กระทรวงสาธารณสุขไดมีการตรวจคัดกรองดวยอุจจาระจำนวน ๒๑๘,๓๕๖ คน 
และมีการเลือกตรวจดวยปสสาวะจำนวน ๕๖,๑๓๖ คน สำหรับชุดตรวจโดยปสสาวะ (OV - RDT) ยังจำเปนตอง
พัฒนาเพิ่มเติมใหมีราคาที่เหมาะสม คุมคา และตรวจคัดกรองไดอยางครอบคลุม เพราะใหผลแตกตาง
จากการตรวจโดยอุจจาระมาก และยังมีราคาที่คอนขางสูงเมื่อเทียบกับการตรวจคัดกรองดวยอุจจาระ 
  นายเปรมศักดิ์  เพียยุระ สมาชิกวุฒิสภา มีขอสังเกตและขอเสนอแนะเพ่ิมเติมวา 
ขณะนี้สถาบันวิจัยมะเร็งทอน้ำดี มหาวิทยาลัยขอนแกน ไดดำเนินการพัฒนาชุดตรวจโรคมะเร็งตับ
และทอน้ำดีใหมีมาตรฐานอยางตอเนื่อง แตยังขาดงบประมาณที่จะดำเนินการ ทั้งนี้ การตรวจโรคมะเร็งตับ
และทอน้ำดีโดยปสสาวะเปนการตรวจที่สะดวกและรวดเร็วกวาการตรวจโดยอุจจาระ ดังนั้น การตรวจ
โดยปสสาวะจึงเปนทางเลือกที่เหมาะสมที่สุด จึงขอใหกระทรวงสาธารณสุขใหการสนับสนุนงบประมาณ
เพ่ือดำเนินการในเรื่องนี้ดวย   
 

 

ผลการพิจารณา 
นางสาวนันทนา  นันทวโรภาส สมาชิกวุฒิสภา ไดตั้งกระทูถามในที่ประชุมวุฒิสภา 

สรุปสาระสำคัญไดวา ปญหาที่ดินบริเวณเขากระโดง อำเภอเมืองบุรีรัมย จังหวัดบุรีรัมย เนื้อที่ประมาณ 
๕,๐๘๓ ไร เกิดจากการที่กรมที่ดินไมดำเนินการเพิกถอนโฉนดที่ออกโดยมิชอบ ทั้งที่มีคำพิพากษา
ของศาลฎีกาซึ่งตัดสินวาสิทธิในที่ดินดังกลาวเปนของการไฟแหงประเทศไทย พรอมสั่งใหผูครอบครองที่ดิน
เคลื่อนยายออกจากพื้นที่และรื้อถอนสิ่งปลูกสราง จึงไดมีการนำเรื่องดังกลาวเขาสูการพิจารณาของ
ศาลปกครองกลาง ตอมาเมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๖ ศาลปกครองกลางไดมีคำพิพากษาใหกรมที่ดิน
และการรถไฟแหงประเทศไทยดำเนินการตรวจสอบแนวเขตและเพิกถอนที่ดินที่ออกโดยมิชอบ และใหมี
การตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามความในมาตรา ๖๑ แหงประมวลกฎหมายที่ดิน เพื่อใหคณะกรรมการ
สอบสวนจัดทำรายงานการสอบสวนใหแลวเสร็จตามหลักเกณฑ วิธีการที่ประมวลกฎหมายที่ดิน กฎ และ
ระเบียบที่เกี่ยวของกำหนด ซึ่งกรมท่ีดินไดตั้งคณะกรรมการสอบสวน ตามมาตรา ๖๑ โดยมีกรรมการ ๔ คน 
และคณะกรรมการสอบสวนชุดดังกลาวไดมีคำวินิจฉัย เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๗ ยืนยันดวยมติเอกฉันทวา
ไมสมควรที่จะเพิกถอนหรือแกไขหนังสือแสดงสิทธิ์ในที่ดิน จนกวาจะไดมีพยานหลักฐานที่สามารถพสูิจน
ขอเท็จจริงใหเปนที่ยุติได ผูวาการรถไฟแหงประเทศไทยจึงไดทำหนังสือคัดคานมติของคณะกรรมการสอบสวน 
โดยอางอิง ๕ หนวยงาน กลาวคือ ศาลฎีกา ศาลอุทธรณ คณะกรรมการกฤษฎีกา คณะกรรมการ ป.ป.ช. 
และศาลปกครอง ที่ไดพิพากษาหรือวินิจฉัยวาที่ดินบริเวณเขากระโดง อำเภอเมืองบุรีรัมย จังหวัดบุรีรัมย 
เปนท่ีดินของการรถไฟแหงประเทศไทย จากขอพิพาทดังกลาว จึงขอเรียนถามรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย
ในฐานะที่เปนผูบังคับบัญชาโดยตรงของอธิบดีกรมที่ดินวา กระทรวงมหาดไทยมีมาตรการอยางไร ตอมติ

๓.๑.๗ กระทูถาม เรื่อง มาตรการการแกไขปญหาขอพิพาทท่ีดินบริเวณเขากระโดง 

(นางสาวนันทนา  นันทวโรภาส เปนผูตั้งถาม ถามรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย) 

 



 

- ๑๐ - 

เอกสารฉบับน้ีเปนเพียงสรุปผลการประชุมวุฒิสภาโดยสังเขป  
สำหรับรายงานการประชุมวุฒิสภา สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาจะดำเนินการเผยแพรเมื่อท่ีประชุมวุฒิสภาไดรับรองแลว 

ของคณะกรมการสอบสวนตามมาตรา ๖๑ แหงประมวลกฎหมายท่ีดนิ และจะดำเนินการเรงรดักรมท่ีดนิ
ใหปฏิบัติตามคำพิพากษาของศาลฎีกาในการเพิกถอนโฉนดที่ดินบริเวณเขากระโดงที่ออกโดยมิชอบหรือไม 
รวมท้ังมีแนวทางในการบังคับใชกฎหมายในการสงมอบท่ีดินคืนใหแกการรถไฟตามคำพิพากษาของศาล อยางไร 

 นายอนุทิน  ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
ผูซึ่งถูกตั้งกระทูถาม ตอบชี้แจงวา ตามที่มีการกลาวอางวามีคำพิพากษาศาลฎีกาและศาลปกครองกลางวา
ที่ดินบริเวณเขากระโดง อำเภอเมืองบุรีรัมย จังหวัดบุรีรัมย กวา ๕,๐๐๐ ไร เปนของการรถไฟแหงประเทศไทย
แลวนั้น เปนความเขาใจท่ีคลาดเคล่ือนและเปนขอมูลที่บิดเบือนเพราะคำพิพากษาของศาลฎีกาเปนกรณี
ราษฎรที่อาศัยอยูในพื้นที่ไดรองขอตอกรมที่ดินเพื่อออกโฉนด แตการรถไฟแหงประเทศไทยไดคัดคาน
การขอออกโฉนดดังกลาว จึงไดมีการฟองรองเปนคดีความตอศาลยุติธรรม ตอมาศาลฎีกาไดมีคำพิพากษาวา
สิทธิในการขอออกโฉนดของราษฎรไมมี กรมที่ดินจึงไมไดดำเนินการออกโฉนดใหกับราษฎรในกรณี
ดังกลาว ศาลไมไดมีคำพิพากษาครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดจำนวน ๕,๐๘๓ ไร การกลาวอางวาคำพิพากษานั้น
เปนการยืนยันกรรมสิทธิ์ในที่ดินทั้งหมดจึงเปนการขยายความเกินขอบเขตของคำพิพากษา สวนขอเท็จจริง
ของศาลปกครองกลาง คือ ศาลไมไดมีคำสั่งใหกรมที่ดินเพิกถอนกรรมสิทธิ์ที่ดินทั้งหมด แตศาลไดส่ังให
อธิบดีกรมท่ีดินมคีำส่ังตัง้คณะกรรมการสอบสวนตามความในมาตรา ๖๑ วรรคสอง แหงประมวลกฎหมายท่ีดนิ 
และศาลยังไดวินิจฉัยวาหากอธิบดีกรมที่ดินมีคำสั่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนแลว และพิจารณาขอเท็จจริง
ไดเปนเชนใดยอมเปนอำนาจของอธิบดีกรมที่ดินท่ีจะดำเนินการมคีำส่ังตามขอเท็จจริงที่เกิดขึ้นตามท่ีเห็นสมควร 
ซึ่งศาลไมอาจกาวลวงได โดยผลการพิจารณาของคณะกรรมการสอบสวนสรุปไดวา ยังไมมีพยานหลักฐาน
ปรากฏชัดแจงเพียงพอใหรับฟงไดวามีการออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชนไปโดยไมชอบ
ดวยกฎหมาย ที่อธิบดีกรมที่ดินหรือผูซึ่งอธิบดีกรมที่ดินมอบหมายจะพิจารณาเพิกถอนหรือแกไขได
ตามกฎหมายที่ดินและกฎกระทรวงท่ีเกี่ยวของ อธิบดีกรมท่ีดินจึงใหยุติเรื่องดังกลาวพรอมท้ังแจงไปยัง
การรถไฟแหงประเทศไทย ซึ่งหากการรถไฟแหงประเทศไทยเห็นวาตนมสิีทธิดกีวาก็สามารถเสนอเรื่องดงักลาว
ไปยังศาลเพ่ือพิสูจนสิทธิในที่ดินดังกลาวได 

 นางสาวนันทนา  นันทวโรภาส สมาชิกวุฒิสภา ไดตั้งประเด็นคำถามเพ่ิมเติมวา 
การที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยเห็นดวยกับคำวินิจฉัยของคณะกรรมการสอบสวนตามมาตรา ๖๑ 
แหงประมวลกฎหมายที่ดิน ซึ่งเปนคำวินิจฉัยที่ขัดหรือแยงกับคำพิพากษาของศาลฎีกา และประมวล
กฎหมายที่ดิน มาตรา ๖๑ วรรคแปด ที่บัญญัติวา ในกรณีที่ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งถึงที่สุดใหเพิกถอน
หรือแกไขอยางไรแลวใหเจาพนักงานท่ีดินดำเนินการตามคำพิพากษาหรือคำส่ังนั้นตามท่ีอธิบดีกำหนด 
ดังนั้น รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยจึงควรปรึกษาหารือกับอธิบดีกรมท่ีดินเพ่ือพิจารณาทบทวนเรื่องดังกลาว   

 นายอนุทิน  ชาญวีรกลู รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรวีาการกระทรวงมหาดไทย 
ผูซึ่งถูกตั้งกระทูถาม ตอบชี้แจงเพิ่มเติมวา การดำเนินการของคณะกรรมการสอบสวนตามมาตรา ๖๑ 
แหงประมวลกฎหมายที ่ด ิน อยู ภายใตอำนาจของอธิบดีกรมที ่ด ิน ซึ ่งตนในฐานะรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงมหาดไทยไมสามารถกาวลวงในเรื่องดังกลาวได แตไดกำชับใหอธิบดีกรมที่ดินปฏิบัติตาม
กฎหมายโดยเครงครัดและตนยังไดรับคำชี้แจงจากปลัดกระทรวงมหาดไทย และรองปลัดกระทรวงมหาดไทย
ที่กำกับดูแลดานกฎหมาย วาอธิบดีกรมท่ีดินไดดำเนินการโดยชอบดวยกฎหมายและเปนไปตามคำพิพากษา
ของศาลฎีกาและศาลปกครองกลางแลว 



 

- ๑๑ - 

เอกสารฉบับน้ีเปนเพียงสรุปผลการประชุมวุฒิสภาโดยสังเขป  
สำหรับรายงานการประชุมวุฒิสภา สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาจะดำเนินการเผยแพรเมื่อท่ีประชุมวุฒิสภาไดรับรองแลว 

 หลังจากนั้น ประธานของที่ประชุมไดปรึกษาที่ประชุมขอใหยกระเบียบวาระที่ ๓.๑.๑๒ 
ขึ้นมาพิจารณากอนระเบียบวาระท่ี ๓.๑.๘ ซึ่งท่ีประชุมเห็นชอบ 

 

 

ผลการพิจารณา 
นายเศรณี  อนิลบล สมาชิกวุฒิสภา ไดตั้งกระทูถามในที่ประชุมวุฒิสภา 

สรุปสาระสำคัญไดวา ดวยเกษตรกรชาวไรออยและประชาชนใชเสนทางถนนทางหลวงชนบท นว. ๔๐๔๗ 
ขามจุดตัดทางขามรถไฟผานที่ทำการองคการบริหารสวนตำบลหนองโพ เชื่อมตอทางหลวงหมายเลข ๓๒๑๒ 
มานานกวา ๓๐ ป ตอมามีการจัดทำรถไฟทางคูสูจังหวัดภาคเหนือและทำการปดถนนขามทางรถไฟดังกลาว 
โดยสรางสะพานขามทางรถไฟรูปเกือกมาเพื่อใหรถยนตวิ่งขามทางรถไฟแทน อยางไรก็ตาม เกษตรกร
ชาวไรออยและประชาชนไมสามารถวิ่งรถบนสะพานขามทางรถไฟรูปเกือกมาได เนื่องจากการเล้ียวรถ
บนสะพานมีความเสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุที่รถบรรทุกจะรวงหลนจากสะพาน นอกจากนี้ ในชวงฤดูหีบออย
จะมีรถบรรทุกออยใชทางขามรถไฟเฉล่ียวันละกวา ๑,๐๐๐ คัน ซึ่งหากใชเสนทางอื่นจะมีระยะทางไป – กลับ 
รวม ๔๖ กิโลเมตร โดยในการบรรทุกออยแตละครั้งจะใชนำ้มันประมาณ ๒ ลิตรตอ ๑ กิโลเมตร ดังนั้น หากตอง
ใชเสนทางอื่นระยะทาง ๔๖ กิโลเมตร จะมีคาใชจายเพ่ิมขึ้น ๑,๕๑๕.๒๔ บาทตอวัน (คำนวณจากราคา
น้ำมันดีเซลวันนี้ที่ ๓๒.๙๔ บาทตอลิตร) สมาคมชาวไรออย เขต ๑๑ นครสวรรค จึงไดประสานกับ
หนวยงานท่ีเกี่ยวของเพ่ือขอผอนปรนใหเปดใชเสนทางจุดตัดทางขามรถไฟเพ่ือบรรเทาความเดือดรอน
ของเกษตรกรชาวไรออยและประชาชนที่ไดรับผลกระทบจากการปดเสนทางขามทางรถไฟดังกลาว 
ขอเรียนถามวา กระทรวงคมนาคมและหนวยงานที่เกี่ยวของมีแนวทางในการแกไขปญหาหรือบรรเทา
ความเดือดรอนของเกษตรกรชาวไรออยและประชาชนที่ใชเสนทางจุดตัดทางขามรถไฟจุดบานหนองโพ 
ตำบลหนองโพ อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค หรือไม อยางไร 
  นายสุรพงษ  ปยะโชติ รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงคมนาคม ผูซึ่งไดรับ
มอบหมายจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม (นายสุริยะ  จึงรุงเรืองกิจ) ใหตอบกระทูถาม 
ตอบชี้แจงวา รัฐบาลคำนึงถึงความเดือนรอนของประชาชนและวิถีชีวิตของชุมชน จึงมอบหมายให
อธิบดีกรมการขนสงทางรางและผูวาการรถไฟแหงประเทศไทยหาวิธีชวยเหลือและผอนปรนใหแก
ประชาชน รวมถึงไดมอบนโยบาย เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ดังนี้ ๑. ใหแกไขปญหาทางลักผาน 
โดยใหจังหวัดหรือองคการบริหารสวนจังหวัด (อบจ.) จัดทำถนนเลียบทางรถไฟ (Local Road) เพ่ือให
ประชาชนใชจุดตัดทางรถไฟกับถนนที่ไดรับอนุญาตอยางถูกตองและมีมาตรฐานความปลอดภัย ๒. ระหวาง
จัดสรางถนนเลียบทางรถไฟ ใหจังหวัด อบจ. หรือองคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) จัดพนักงานลูกจาง
หรืออาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.) เข็นแผงกั้นถนน ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ซึ่งหากมีอุบัติเหตุ
เกิดขึ้นอีกครั้ง ใหการรถไฟแหงประเทศไทย (รฟท.) ดำเนินการปดทางลักผานแหงนั้นทันที ๓. ใหจังหวัด
จัดทำลำดับเหตุการณ (Timeline) ในการดำเนินงาน โดยดำเนินการใหแลวเสร็จภายใน ๒ เดือน 

๓.๑.๑๒ กระทูถาม เรื่อง การขอผอนปรนเปดใชเสนทางจดุตัดทางขามรถไฟ
จุดบานหนองโพ ตำบลหนองโพ อำเภอตาคล ีจังหวัดนครสวรรค 

(นายเศรณี  อนิลบล เปนผูตั้งถาม) 

 

 



 

- ๑๒ - 

เอกสารฉบับน้ีเปนเพียงสรุปผลการประชุมวุฒิสภาโดยสังเขป  
สำหรับรายงานการประชุมวุฒิสภา สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาจะดำเนินการเผยแพรเมื่อท่ีประชุมวุฒิสภาไดรับรองแลว 

ภายหลังมีการประชุมระดับจังหวัด และหากไมรับนโยบายในการแกไขปญหาทางลักผาน เพื่อความปลอดภัย
ของประชาชนในการใชจุดตัดทางรถไฟกับถนน ให รฟท. ดำเนินการปดทางลักผานแหงนั้นทันที ๔. ใหหนวยงาน
เจาของถนนดำเนินการติดตั้งกลองวงจรปด (CCTV) บริเวณทางลักผานแหงนั้น ๕. ในการจัดทำบันทึก
ขอตกลง (MOA) ให รฟท. กำหนดใหพนักงานขับรถและนายสถานีตรวจสอบวามีการจัดคนเข็นแผงกั้นถนน
หรือไม หากตรวจสอบพบวาไมมี ให รฟท. ดำเนินการ โดยครั้งแรกใหแจงเตือน ครั้งที่สองใหแจงเตือนอีกครั้ง 
และครั้งที่สามให รฟท. ปดทางลักผานทันที ๖. ให รฟท. และกรมการขนสงทางราง จัดทำหนังสือถึง
ผูวาราชการจังหวัดและนายก อบจ. ทุกจังหวัดที่มีทางลักผาน เพื่อประชุมแกไขปญหาทางลักผาน
ตามแนวทางการดำเนินงานแกไขปญหาตามนโยบายขางตน สำหรับปจจุบันซึ่งอยูในฤดูกาลตัดออย
ไดมอบหมายใหคณะกรรมการจังหวัดที่มีผู วาราชการจังหวัดเปนประธานการประชุมและมีมติ 
จัดทำบันทึกขอตกลง (MOA) กับ รฟท. และเมื่อลงนามในบันทึกขอตกลง (MOA) แลวก็สามารถผอนปรน
ตามหลักเกณฑของ รฟท. คือ สามารถขามจุดตัดทางขามรถไฟได แตตองจัดใหมีเจาหนาที่ดูแลตลอด 
ทั้งนี้ ลักษณะภูมิประเทศของแตละจังหวัดมีความแตกตางกัน ดังนั้น จุดผอนปรนและวิธีปฏิบัติ
จึงแตกตางกันไปตามแตละจังหวัด 

นายเศรณี  อนิลบล สมาชิกวุฒิสภา แสดงความคิดเห็นวา ศูนยอำนวยการ
ความปลอดภัยทางถนนของจังหวัดนครสวรรคไดมีการประชุมหลายครั้ง โดยในการประชุมครั้งลาสุด
เมื่อวันศุกรท่ี ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ไดมีการนำเรียนไปยังผูวา รฟท. วาทางจังหวัดยินดีรับเงื่อนไข
ที่จะใหมีการดำเนินการเกี่ยวกับมาตรการเพื่อความปลอดภัยรวมกันกับ รฟท. ในการขอใชเสนจุดตัด
ขามทางรถไฟดังกลาวเปนการชั่วคราวเฉพาะในฤดูหีบออยเทานั้น สวนคาใชจายในการดำเนินการ
เปดใชจุดตัดตาง ๆ ทางสมาคมชาวไรออยเขต ๑๑ จังหวัดนครสวรรคพรอมที่จะรับผิดชอบ และองคการ
บริหารสวนตำบลหนองโพไดลงนามในบันทึกขอตกลง (MOA) ในสวนของความปลอดภัยจะดำเนินการ
ใหเปนไปตามประกาศเพื่อปองกันอุบัติเหตุ ทั้งนี้ สมาคมชาวไรออยเขต ๑๑ และองคการบริหาร
สวนตำบลหนองโพพรอมท่ีจะเขารับการอบรมกับเจาหนาท่ีของ รฟท.  

นายสุรพงษ  ปยะโชติ รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงคมนาคม ตอบชี้แจง
เพ่ิมเติมวา กรณีมีการประชุมระดับจังหวัด ผูมีอำนาจลงนามในบันทึกขอตกลง (MOA) ตองเปนจังหวัด
หรือ อบจ. เนื่องจากรถท่ีผานจุดตัดขามทางรถไฟไมไดมีเฉพาะรถของ อบต. ตำบล หรือ เทศบาลนั้น ๆ  

 

 

  ผลการพิจารณา 
  นางสาวรัชนีกร  ทองทิพย สมาชิกวุฒิสภา ไดตั้งกระทูถามในที่ประชุมวุฒิสภา 
สรุปสาระสำคัญไดวา จากสถานการณภัยพิบัติของโลกที่ทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ  ประเทศไทยไดรับ
ผลกระทบนั้นอยางหลีกเลี่ยงไมไดและประเทศไทยยังมีความเสี่ยงทั้งน้ำทวม แผนดินไหว และสึนามิ 
สาเหตุหลักมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) ซึ่งสงผลใหเกิดปรากฏการณน้ำทวม
ฉับพลัน ฝนตกหนัก แผนดินไหว และความเสี่ยงจากสึนามิในพื้นที่ชายฝงทะเล อีกทั้งการขยายตัว

๓.๑.๘ กระทูถาม เรื่อง การเตรียมพรอมรับมือและการบรรเทาภัยพิบัติ  

(นางสาวรัชนีกร  ทองทิพย เปนผูตั้งถาม ถามรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย) 

 



 

- ๑๓ - 

เอกสารฉบับน้ีเปนเพียงสรุปผลการประชุมวุฒิสภาโดยสังเขป  
สำหรับรายงานการประชุมวุฒิสภา สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาจะดำเนินการเผยแพรเมื่อท่ีประชุมวุฒิสภาไดรับรองแลว 

ของชุมชนเมืองและการใชที่ดินที่ไมเหมาะสมยังเพิ่มความเปราะบางใหกับประชากรในพื้นที่เสี่ยงภัย 
รวมท้ังประเทศไทยมีพ้ืนท่ีบางสวนท่ีเปนจุดออนตอภัยพิบัติดวย อยางไรก็ตาม แมจะมีการเตรียมการ
ในระดับหนึ่งแลว แตปญหาสำคัญยังคงอยูที่ความพรอมของระบบการแจงเตือนภัย การบริหาร
จัดการอพยพประชาชน การจัดการทรัพยากร และการฝกซอมหนีภัยที่ยังไมครอบคลุมหรือมีประสิทธิภาพ
เทาที่ควร ตลอดจนประชาชนบางสวนยังขาดความตระหนักรูและความเขาใจในแนวทางการปฏิบัติตัว
เมื่อเกิดภัยพิบัติ สงผลใหการอพยพหรือการหนีภัยไมเปนไปตามที่วางแผนไว ขอจำกัดนี้กอใหเกิด
ความเสียหายตอชีวิตและทรัพยสินในระดับสูง ซึ่งสงผลกระทบตอเศรษฐกิจและสังคมโดยรวมของประเทศ 
ดังนั้น จึงมีความจำเปนอยางเรงดวนที่รัฐบาลตองมีแผนการเตรียมพรอมรับมือภัยพิบัติที่มีประสิทธิภาพ 
ครอบคลุมท้ังดานการปองกัน การจัดการขณะเกิดเหตุ และการฟนฟูหลังภัยพิบัติเพ่ือเพ่ิมความปลอดภัย
และลดผลกระทบตอประชาชนอยางย่ังยืน ขอเรียนถามวา  
                 ๑. กระทรวงมหาดไทยมีแนวทางในการเตรียมพรอมรับมือภัยพิบัติหรือไม อยางไร  
                 ๒. กระทรวงมหาดไทยมีแนวทางในการอพยพประชาชนเมื่อเกิดภัยหรือไม อยางไร  
                 ๓. กระทรวงมหาดไทยมีแนวทางในการซอมหนีภัยหรือไม อยางไร 
   สำหรับประเด็นคำถาม ขอ ๑. กระทรวงมหาดไทยมีแนวทางในการเตรียมพรอม
รับมือภัยพิบัติหรือไม อยางไร 
                 นายทรงศักดิ์  ทองศรี รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงมหาดไทย ผูซึ่งไดรับมอบหมาย 
จากรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย (นายอนุทิน  ชาญวีรกูล) ใหตอบกระทูถาม ตอบชี้แจงวา 
กระทรวงมหาดไทยใหความสำคัญกับการเตรียมความพรอมรับมือภัยพิบัติในการปองกันกอนเกิดภัย 
การกำหนดแนวทางในการเผชิญเหตุ มีการแบงมอบภารกิจตามแผนเผชิญเหตุอยางชัดเจน เพื่อให
การชวยเหลือผูประสบภัยเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ โดยใชกลไกตามพระราชบัญญัติปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ แผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาต ิพ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๗๐ 
และแผนเผชิญเหตุอุทกภัย เปนหลักในการบูรณาการรวมกับหนวยงานทุกภาคสวน เพ่ือเตรียมความพรอม 
การเผชิญเหตุและการชวยเหลือผูประสบภัยใหเปนไปอยางมีเอกภาพและมีประสิทธิภาพดวยมาตรการตาง ๆ 
ดังนี้ 

 (๑) การแจงเตือนภัย ยังมีปญหาเรื่องหอกระจายขาวที่เสียงไมดังเทาที่ควร 
และในปจจุบันมีการใชแอปพลิเคชันบนโทรศัพทเคลื่อนที่ “Thai Disaster Alert” สื่อสังคมออนไลน 
Twitter Facebook Line Alert รวมถึงการแจงเตือนไปยังโทรศัพทมือถือของประชาชนอยูในพ้ืนท่ีเส่ียงภัย
โดยตรงในรปูแบบขอความ (SMS) ซึ่งการเตือนภัยจะตองมีความรวดเร็ว และส่ิงที่สำคัญท่ีสุด คือ ตองมี
เครื่องมือเพ่ือใหทราบขอมูลของภัยลวงหนากอนที่ภัยจะเกิดขึ้น 

 (๒) การเตรียมแผนเผชิญเหตุ ทุกจังหวัดมีการจัดทำแผนเผชิญเหตุอุทกภัยจังหวัด 
เพ่ือเปนเครื่องมือที่กำหนดยุทธวิธแีละแนวทางปฏิบัติในการแกไขปญหาสาธารณภัยในพ้ืนท่ี พรอมทั้งไดส่ังการ
ใหซักซอมแนวทางปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุที่จัดทำขึ้นรวมกับหนวยงานในพื้นที่เปนการลวงหนา กอนเขาสู
หวงฤดูฝนในหวงที่ผานมาจังหวัดทุกจังหวัดมีการจัดทำแผนเผชิญเหตุอุทกภัยจังหวัดและมีการซักซอม
แนวทางการปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุที่จัดทำขึ้นครบทุกจังหวัด การเตรียมแผนเผชิญเหตุ เปนการปฏิบัติการ
เผชิญเหตุเพื่อบรรเทาความรุนแรงของสาธารณภัย ตามหลักการมาตรฐาน เอกภาพ และความยืดหยุน 



 

- ๑๔ - 

เอกสารฉบับน้ีเปนเพียงสรุปผลการประชุมวุฒิสภาโดยสังเขป  
สำหรับรายงานการประชุมวุฒิสภา สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาจะดำเนินการเผยแพรเมื่อท่ีประชุมวุฒิสภาไดรับรองแลว 

โดยใชระบบบัญชาการเหตุการณ กำหนดใหมีการจัดตั้งองคกรปฏิบัติในภาวะฉุกเฉิน (EOC) ในทุกระดับ 
ทั้งศูนยบัญชาการเหตุการณจังหวัด อำเภอ และศูนยปฏิบัติการฉุกเฉินทองถิ่น เพื่อเปนศูนยกลาง
ในการอำนวยการและประสานความรวมมือจากทุกภาคสวนในการใหความชวยเหลือผูประสบภัย
ใหเปนไปอยางมีเอกภาพ 

 (๓) การเตรียมศูนยพักพิงชั่วคราว ทุกจังหวัดทั่วประเทศไดจัดเตรียมศูนยพักพิง
ชั่วคราว จำนวน ๑๐,๗๖๗ แหง รองรับกรณีตองอพยพออกจากบานเรือน พ้ืนที่ภาคใตไดจัดเตรียม “ศูนยพักพิง
รวมใจอุนไอรัก” ในพ้ืนที่ ๗ จังหวัด ๑๒ แหง (จังหวดันครศรีธรรมราช ชุมพร สุราษฎรธานี ประจวบครีีขนัธ 
สงขลา ปตตานี และจังหวัดนราธิวาส) รองรับผูอพยพไดแหงละ ๓๐๐ คน รวมทั้งไดเตรียมความพรอม
ส่ิงของจำเปนในการใหความชวยเหลือผูประสบภัย อาทิ ผาหม ขาวสารอาหารแหง (ถุงยังชีพ) เส้ือ กางเกง 
เต็นท เรือพายพลาสติก ขวดน้ำพลาสติกใสสำหรับบรรจุน้ำดื่ม ฯลฯ เพื่อชวยเหลือผูประสบภัยใหเพียงพอ
ทุกพ้ืนที่ 

 (๔) การเตรียมกำลังเจาหนาที่ เครื่องมือ อุปกรณ และเครื่องจักรกลสาธารณภัย 
มีการเตรียมความพรอมเครื่องจักรกล ยานพาหนะ เครื่องมือและอุปกรณไวประจำ ณ ศูนยปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติการแกไขปญหาอุทกภัยของจังหวัด อาทิ รถบรรทุก
ติดตั้งเครื่องสูบน้ำระยะไกล เครื่องสูบน้ำ เรือทองแบนพรอมอุปกรณกูภัย ฯลฯ พรอมทั้งไดจัดเตรียม 
การปฏิบัติการทางอากาศ โดยมีอากาศยานปกหมุน (KA - ๓๒) จำนวน ๔ ลำ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการ
ชวยเหลือผูประสบอุทกภัยในพ้ืนท่ีเขาถึงยาก 

 (๕) การฟนฟูเยียวยาผูประสบภัย เพื่อเปนการบรรเทาความเดือดรอนเฉพาะหนา
ของผูประสบภัย โดยมีการเตรียมความพรอมดานงบประมาณในการใหความชวยเหลือและสนับสนุน
การใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติในระยะแรกจะใชจายจากเงินงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพื่อชวยเหลือประชาชนตามอำนาจหนาที่ขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ เมื่อไมเพียงพอหรือเกินขีดความสามารถขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
จังหวัดจะใชจายจากเงินทดรองราชการตามระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยเงินทดรองราชการ
เพื่อชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อชวยเหลือหรือสนับสนุนการชวยเหลือ
ผูประสบภัยพิบัติ        
                 สำหรับประเด็นคำถาม ขอ ๒. กระทรวงมหาดไทยมีแนวทางในการอพยพ
ประชาชนเมื่อเกิดภัยหรือไม อยางไร 
               นายทรงศักดิ์  ทองศรี รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงมหาดไทย ตอบชี้แจงวา 
เมื่อเกิดหรือใกลจะเกิดสาธารณภัยในพื้นที่ใดและการที่ผูใดอยูอาศัยในพื้นที่นั้นจะกอใหเกิดภยันตราย
หรือกีดขวางตอการปฏิบัติหนาที่ ตามมาตรา ๒๘ แหงพระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
พ.ศ. ๒๕๕๐ ไดกำหนดผูมีอำนาจอพยพตามกฎหมายไว ไดแก ผูบัญชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
แหงชาติ รองผูบัญชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ ผูอำนวยการ และเจาพนักงานซึ่งไดรับ
มอบหมาย มีอำนาจสั่งอพยพผูซึ่งอยูในพื้นที่นั้นออกไปจากพื้นท่ีดังกลาว โดยกำหนดแนวทางการอพยพ
เคล่ือนยายประชาชน ดังนี ้



 

- ๑๕ - 

เอกสารฉบับน้ีเปนเพียงสรุปผลการประชุมวุฒิสภาโดยสังเขป  
สำหรับรายงานการประชุมวุฒิสภา สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาจะดำเนินการเผยแพรเมื่อท่ีประชุมวุฒิสภาไดรับรองแลว 

(๑)  การอพยพเคล่ือนยาย ใหจัดลำดับความสำคัญของผูอพยพ โดยแบงกลุม
ผูอพยพที่เปนกลุมเปราะบาง เชน กลุมผูปวยทุพพลภาพ คนพิการ คนชรา เด็ก สตรี เปนตน ใหพิจารณา
อพยพเปนลำดับแรก รวมทั้งจัดพ้ืนท่ีรองรับการอพยพและศูนยพักพิงชั่วคราวแกผูอพยพและเจาหนาท่ี
ใหเหมาะสมและเปนสัดสวนตลอดจนจัดระเบียบการจราจรชั่วคราวในพื้นที่ที่เกิดสาธารณภัยและพื้นท่ี
ใกลเคียง รวมทั้งพื้นที่ศูนยพักพิงชั่วคราว จัดทำทะเบียนเพื่อตรวจสอบจำนวนผูอพยพและผูที่ยังติดคาง
ในพื้นที่ จัดใหมีการบริการดานการแพทยและการสาธารณสุขในพื้นที่อพยพ ตลอดจนจัดใหมีระบบ
การรักษาความสงบเรียบรอยของพื้นที่รองรับการอพยพและศูนยพักพิงชั่วคราว เพื่อปองกันทรัพยสิน
ของประชาชน 

(๒)  การยกเลิกสถานการณ ใหมีการติดตามความเคลื่อนไหวของสถานการณ
อยางใกลชิดและตอเนื่อง โดยประชาสัมพันธใหประชาชนทราบถึงสถานการณเปนระยะ ๆ เพื่อปองกัน
ความสับสนและตื่นตระหนก 

(๓)  การอพยพกลับ ใหผูนำชุมชนหรือผูนำกลุมอพยพจัดระเบียบและลำดับกอนหลัง
กอนการอพยพกลับ พรอมท้ังประสานงานกบัเจาหนาท่ีท่ีดำเนินการควบคุมดูแลการอพยพกลับเมื่อไดรบัแจงขาว
การส้ินสุดสถานการณสาธารณภัย เพ่ือใหประชาชนเตรียมความพรอมและรอรับแจงการอพยพกลับไปสู
พ้ืนที่อยูอาศัย 
                 สำหรับประเด็นคำถาม ขอ ๓. กระทรวงมหาดไทยมีแนวทางในการซอมหนีภัยหรือไม 
อยางไร 
               นายทรงศักดิ์  ทองศรี รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงมหาดไทย ตอบชี้แจงวา 
กระทรวงมหาดไทย โดยกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยไดดำเนินการจัดการฝกการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยในระดับสวนกลาง ระดับจังหวัดโดยมีอำเภอเขารวมดวย และประสานขอความรวมมือ
ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นดำเนินการฝกการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในระดับทองถิ่น 
โดยดำเนินการเปนประจำอยางตอเนื่องทุกป ตามแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๗๐ ที่กำหนดใหกองบัญชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ กองอำนวยการ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแตละระดับ และหนวยงานที่รับผิดชอบแผนสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ในภาวะฉุกเฉินแตละดานจัดใหมีการฝกการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยอยางนอยปละ ๑ ครั้ง 
โดยในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยไดจัดทำแผนการฝกการปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย ประจำป พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อเปนกรอบแนวทางในการจัดการฝกการปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัยในทุกระดับโดยอาศัยความรวมมือจากหนวยงานตาง ๆ ทั้งนี้ เพื่อใหประชาชน
ไดรับประโยชนสูงสุด 
    นางสาวรัชนีกร  ทองทิพย สมาชิกวุฒิสภา ไดตั้งขอสังเกตเพ่ิมเติม ดังนี้ 
                 (๑) กระทรวงมหาดไทยควรทำบันทึกขอตกลงกับภาคเอกชนใหประชาชน
สามารถขึ้นไปหลบภัยในพ้ืนท่ีอาคารสูงได ตลอดจนควรใหมีการซอมหนีภัยอยางนอยปละ ๑ ครั้ง 
                    (๒) กระทรวงมหาดไทยควรจะเรงผลักดันใหมีการนำเรื่อง Cell Broadcast มาใช
ในการแจงเตือนภัยฉุกเฉิน ผานผูใหบริการโทรศัพทมือถือทุกเครือขายในพ้ืนที่ที่ไดรับผลกระทบ  
                   (๓) กระทรวงมหาดไทยควรมีการจัดทำระบบทะเบียนคุมครองอาสาสมัคร  



 

- ๑๖ - 

เอกสารฉบับน้ีเปนเพียงสรุปผลการประชุมวุฒิสภาโดยสังเขป  
สำหรับรายงานการประชุมวุฒิสภา สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาจะดำเนินการเผยแพรเมื่อท่ีประชุมวุฒิสภาไดรับรองแลว 

                   (๔) กระทรวงมหาดไทยควรรวมมือกับประเทศตาง ๆ  เพื่อหาแนวทางในการปองกัน 
สึนามิรวมกัน ตลอดจนควรเชิญนักวิชาการหรือนักวิจัยมาใหความรูเกี่ยวกับเรื่องภัยสึนามิ 
    (๕) กระทรวงมหาดไทยควรจัดงานครบรอบ ๒๐ ปนับแตวันที่เกิดเหตุการณสึนามิ
ในป พ.ศ. ๒๕๔๗ เพ่ือใหประชาชนในพ้ืนที่ไดเขามารวมงานรำลึกถึงผูสูญเสียจากเหตุการณดังกลาว    

 นายทรงศักดิ์  ทองศรี รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงมหาดไทย ตอบชี้แจงเพ่ิมเติมวา  
กระทรวงมหาดไทยไดรับงบประมาณในป พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อนำระบบ Cell Broadcast มาดำเนินการ  
ซึ ่งกระทรวงมหาดไทยคาดวาจะเริ ่มใชระบบ Cell Broadcast ไดภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๘  
สวนขอสังเกตอื่น ๆ กระทรวงมหาดไทยขอรับไปดำเนินการตอไป  

 

 

ผลการพิจารณา 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ (นายมาริษ  เสงี่ยมพงษ) ผูซึ่งไดรับมอบหมาย

จากนายกรัฐมนตรี (นางสาวแพทองธาร  ชินวัตร) ใหตอบกระทูถาม ตดิภารกิจในวันและเวลาดังกลาว จึงขอเล่ือน
การตอบกระทูถามดังกลาวออกไปเปนวันจันทรที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๘ ตามขอบังคับ ขอ ๑๕๐ 

 

 

ผลการพิจารณา 
รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ (นายอัครา  พรหมเผา) ผูซึ่งไดรับ

มอบหมายจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ (นางนฤมล  ภิญโญสินวัฒน) ใหตอบกระทูถาม 
ติดภารกิจสำคัญที่ไดนัดหมายไวลวงหนาแลว ไมสามารถมาตอบกระทูถามได จึงขอเลื่อนการตอบกระทูถาม
ดงักลาวออกไปเปนวันจันทรท่ี ๒๐ มกราคม ๒๕๖๘ ตามขอบังคับ ขอ ๑๕๐ 

 

 

๓.๑.๙ กระทูถาม เรื่อง การแกปญหาขอพิพาทแนวเขตอธิปไตยระหวาง
ประเทศไทยกับประเทศเพ่ือนบานท้ังทางบกและทางทะเล 
(นางสาวรัชนีกร  ทองทิพย เปนผูตั้งถาม ถามนายกรัฐมนตร)ี 

 

๓.๑.๑๐ กระทูถาม เรื่อง ปญหาการควบคุมการระบาดของสัตวสายพันธุตางถิ่น
รุกรานอยางปลาหมอคางดำ มาตรการฟนฟูเยียวยาเกษตรกรและชาวประมง และการแสวงหา
ผูรับผิดชอบ 
(นายเทวฤทธิ์ มณีฉาย  เปนผูตั้งถาม ถามรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ) 

 

๓.๑.๑๑ กระทูถาม เรื่อง เหตุการณเรือประมงไทยถูกยิงจากเรือรบประเทศ

เมียนมาและลากเรอืประมงไทยไปยังเกาะยานเชือก ประเทศเมียนมา 

(นายธนกร  ถาวรชินโชติ เปนผูตั้งถาม ถามนายกรัฐมนตรี) 

 



 

- ๑๗ - 

เอกสารฉบับน้ีเปนเพียงสรุปผลการประชุมวุฒิสภาโดยสังเขป  
สำหรับรายงานการประชุมวุฒิสภา สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาจะดำเนินการเผยแพรเมื่อท่ีประชุมวุฒิสภาไดรับรองแลว 

ผลการพิจารณา 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ (นายมาริษ  เสงี่ยมพงษ) ผูซึ่งไดรับมอบหมาย

จากนายกรัฐมนตรี (นางสาวแพทองธาร  ชินวัตร) ใหตอบกระทูถาม ติดภารกิจในวันและเวลาดังกลาวจึงขอเล่ือน
การตอบกระทูถามดังกลาวออกไปเปนวันจันทรท่ี ๒๗ มกราคม ๒๕๖๘ ตามขอบังคับ ขอ ๑๕๐  

 

 

ผลการพิจารณา 
นายปริญญา  วงษเชิดขวัญ สมาชิกวุฒิสภา ไดตั้งกระทูถามในที่ประชุมวุฒิสภา 

สรุปสาระสำคัญไดวา ในปจจุบันประเทศไทยเปนศูนยกลางการคาและการลงทุนในภูมิภาคอาเซียน 
จึงมีการเดินทางเขาออกของชาวตางชาติเปนจำนวนมาก ทำใหมีความเสี่ยงตอการกอการรายของ
กลุมชาวตางชาติ อีกท้ังเปนเปาหมายในการกอการรายของอาชญากรรมในดานเศรษฐกิจ สังคม และ
ความมั่นคงของประเทศ รวมถึงปญหาเกี่ยวกับการคายาเสพติด และแรงงานตางดาวท่ีเคล่ือนยายขามชาติ 
รวมทั้งการฟอกเงินของขบวนการกอการรายจากองคกรตางชาติที่เขามาอยูภายในประเทศไทยจำนวนมาก 
ปญหาท่ีเกิดขึ้นสงผลกระทบกับความมั่นคงของประเทศไทย ขอเรียนถามวา รัฐบาลไดมีนโยบายในการแกไข
ปญหาการลักลอบเขาเมืองโดยผิดกฎหมายของคนในกลุมประเทศเพื่อนบานอยางไร ประกอบกับปจจุบัน
เกิดปญหามาเฟยตางดาวที่เขามาทำงานโดยชอบดวยกฎหมายและมิชอบดวยกฎหมาย สงผลใหเกิดปญหา
ความไมสงบในจังหวัดท่ีมีแรงงานตางดาวจำนวนมาก รวมท้ังสงผลกระทบโดยตรงตอเศรษฐกิจ
และความมั่นคง แตไมมีการบังคับใชกฎหมายที่เกี่ยวของอยางจริงจัง ขอเรียนถามวา รัฐบาลมีแนวทาง
ในการปองกันเชิงรุกอยางไร เนื่องจากปญหาไดถูกปลอยปละละเลยมาเปนเวลานาน 

นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงมหาดไทย ผูซึ่งไดรับมอบหมาย 
จากรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย (นายอนุทิน  ชาญวีรกูล) และนายกรัฐมนตรี 
(นางสาวแพทองธาร  ชินวัตร) ใหตอบกระทูถาม ตอบชี้แจงวา ในปจจุบันเรื่องความมั่นคงเปนเรื่องที่มี
ความซับซอนมากย่ิงขึ้น สืบเนื่องจากแรงงานตางดาวจากประเทศเพ่ือนบาน เชน กัมพูชา ลาว และเมียนมา 
ไดเขามาอาศัยอยูในประเทศไทย สงผลใหเกิดอาชญากรรมในรูปแบบใหม ๆ ที่เกี่ยวของกับเรื่องความมั่นคง 
จึงตองมีมาตรการที่จะรับมือกับสถานการณที่เปลี่ยนแปลง เพื่อใหประชาชนมีความมั่นคงและมีความปลอดภัย
มากท่ีสุด ส่ิงสำคัญคือการลักลอบเขาเมืองอยางผิดกฎหมายของแรงงานตางดาว รัฐบาลไดกำหนดมาตรการ
ในการปองกันตามแนวชายแดน โดยหนวยงานที่เกี่ยวของไดมีการบูรณาการรวมกันในเรื่องของการตั้งจุดตรวจ 
และจุดสกัดตามเสนทางตาง ๆ  ที่คาดวาจะมีการนำผูหลบหนีเขาเมืองโดยผิดกฎหมาย สำหรับประเด็นปญหา
ที่มีกลุมชาวตางชาติเขามาใชแรงงานและมีการตั้งกลุมหรือแกงสรางอิทธิพลในพื้นที่ รัฐบาลไดมี
การปฏิบัติการเชิงรุกโดยการจัดเจาหนาที่ชุดสอบสวนปราบปรามลงพื้นที่ออกตรวจสอบ และมีมาตรการ
ในการดำเนินการอยางเครงครัดกับผูกระทำผิดกฎหมาย สวนประเด็นของการบังคับใชกฎหมายเกี่ยวกับ
ความมั่นคงตอสถานการณที่เกิดขึ้นกับแรงงานตางดาว มีการบูรณาการรวมกันระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของ 
เชน ตำรวจภูธรในแตละพ้ืนท่ี และสำนกังานแรงงานจังหวัด เพ่ือรองรับการดำเนินการขึ้นทะเบียนแรงงานตางดาว 

๓.๑.๑๓ กระทูถาม เรื่อง ความมั่นคงปลอดภัยของคนไทย  

(นายปริญญา  วงษเชิดขวัญ เปนผูตั้งถาม ถามนายกรัฐมนตรี) 

 



 

- ๑๘ - 

เอกสารฉบับน้ีเปนเพียงสรุปผลการประชุมวุฒิสภาโดยสังเขป  
สำหรับรายงานการประชุมวุฒิสภา สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาจะดำเนินการเผยแพรเมื่อท่ีประชุมวุฒิสภาไดรับรองแลว 

รวมทั้งมีการจัดเก็บอัตลักษณแรงงานตางดาวตามนโยบายการบริหารจัดการแรงงานตางดาวของรัฐบาล 
รวมถึงมีการตรวจสอบการยื่นขออนุญาตการอยูตอในราชอาณาจักร หากตรวจพบวาไมเปนไปตามเงื่อนไข
ที่ไดรับอนุญาต เชน ทำงานไมตรงกับประเภทของงานท่ีไดรับอนุญาต จะเพิกถอนใบอนุญาตใหอยูในราชอาณาจักร
และดำเนินคดีตามกฎหมาย และสงกลับประเทศตนทาง ซึ่งเปนเรื่องที่รัฐบาลไดดำเนินการตามกฎหมาย
อยางเครงครัด รวมทั้งกรณีของแรงงานตางดาวที่มีการใชทรัพยากร เชน โรงพยาบาลหรือสถานศึกษา
ซึ่งเปนทรัพยากรท่ีใชงบประมาณจากภาษีของประชาชน โดยไดมีการติดตามอยูตลอดเวลา 

 นายปริญญา  วงษเชิดขวัญ สมาชิกวุฒิสภา ไดตั้งประเด็นเพิ่มเติมวา 
แรงงานตางดาวที่เขาเมืองโดยผิดกฎหมายสวนใหญจะอาศัยอยูในกรุงเทพมหานคร และจังหวัดสมุทรสาคร 
รวมทั้งจังหวัดที่มีโรงงานอุตสาหกรรมเปนจำนวนมาก โดยแรงงานตางดาวไดมีการโอนเงินออกนอกประเทศ
มูลคาหลายรอยลานบาทตอเดือน ซึ่งสงผลกระทบตอความมั่นคงของประเทศ จึงขอใหรัฐบาลตระหนัก
และใหความสำคัญในเรื่องนี้ใหมากยิ่งขึ้น และขอฝากไปยังนายกรัฐมนตรีใหรัฐบาลเรงรัดในการบังคับ
ใชกฎหมายที่เกี่ยวของ เนื่องจากปญหาดังกลาวเปนเรื่องที่สำคัญและกระทบตอจิตใจและความรูสึก
ของคนไทยเปนอยางมาก  

นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงมหาดไทย ตอบชี้แจงวา 
ขอรับขอเสนอแนะของสมาชิกวุฒิสภาผูตั้งกระทูถาม ท้ังนี้ ขอเสนอแนะใดที่สามารถปฏิบัติไดและเปนประโยชน
จะขอรับไปใหหนวยงานที่เกี่ยวของดำเนินการตอไป 

  ๓.๒ กระทูถามดวยวาจา                                                              (ไมมี) 
 
             เรื่องดวน                                                                      จำนวน  ๒  เรื่อง    
 

 
  ดวยนายกรัฐมนตรีไดมีหนังสือมายังวุฒิสภาแจงวา คณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง (ก.ศป.) 
ไดดำเนินการคดัเลือกบุคคลเพ่ือแตงตัง้ใหดำรงตำแหนงตุลาการศาลปกครองสูงสุด เพื่อใหเปนไปตาม 
มาตรา ๑๕ (๒) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ 
และท่ีแกไขเพ่ิมเตมิ ท่ีบญัญตัิใหการแตงตั้งตุลาการศาลปกครองสูงสุด ก.ศป. อาจดำเนินการไดโดยวธิีการพิจารณา
คัดเลือกบุคคลซึ่งมิไดดำรงตำแหนงตุลาการศาลปกครองในขณะนั้น โดยมีคุณสมบัติตามมาตรา ๑๓ 
แหงพระราชบัญญัติดังกลาว และมีความเหมาะสมที่จะแตงตั้งเปนตุลาการศาลปกครองสูงสุด โดย ก.ศป. 
ไดมีมติเห็นชอบผลการคัดเลือกบุคคลเพ่ือแตงตั้งใหดำรงตำแหนงตุลาการศาลปกครองสูงสุด จำนวน ๑ ราย 
คือ รอยตำรวจโทหญิง สุทธิมา  พิพัฒนพิบูลย และไดเสนอรายชื่อผูผานการคัดเลือกดังกลาวมายังวุฒิสภา 
เพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบ 
  โดยที่ขอบังคับ ขอ ๑๐๕ กำหนดวา เมื่อมีกรณีที่วุฒิสภาจะตองพิจารณาใหบุคคล
ดำรงตำแหนงใดตามบทบัญญตัิของรัฐธรรมนูญหรอืกฎหมายใหวุฒิสภาตั้งคณะกรรมาธิการสามัญขึ้นคณะหนึ่ง

           เรื่องดวน ๑ ตั้งคณะกรรมาธิการสามัญเพ่ือทำหนาท่ีตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ 
และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผูไดรับการเสนอชื่อใหดำรงตำแหนงตุลาการศาลปกครองสูงสุด  
(ตามขอบังคับ ขอ ๑๐๕) 

 



 

- ๑๙ - 

เอกสารฉบับน้ีเปนเพียงสรุปผลการประชุมวุฒิสภาโดยสังเขป  
สำหรับรายงานการประชุมวุฒิสภา สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาจะดำเนินการเผยแพรเมื่อท่ีประชุมวุฒิสภาไดรับรองแลว 

มีจำนวนไมเกินสิบหาคน เพื่อทำหนาที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรม
ของบุคคลผูไดรับการเสนอชื่อใหดำรงตำแหนงนั้น รวมทั้งรวบรวมขอเท็จจริงและพยานหลักฐานอันจำเปน
สำหรับตำแหนงนั้นเปนกรณี ๆ ไป 
  ผลการพิจารณา  
  ที ่ประชุมไดม ีมติต ั ้งต ั ้งคณะกรรมาธิการสามัญเพื ่อทำหนาที ่ตรวจสอบประวัติ  
ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผูไดรับการเสนอชื่อใหดำรงตำแหนงตุลาการ 
ศาลปกครองสูงสุด จำนวน ๑๕ คน ประกอบดวย  

1. พันตำรวจเอก กอบ  อัจนากติต ิ
2. นายกิตศิักดิ์  หมืน่ศร ี
3. นางสาวชญานนันท  ติยะตระการชัย 
4. นายณัฐกติติ ์ หนรูอด 
5. นายธวัช  สุระบาล 
6. นายนิพนธ  เอกวานชิ 
7. นายนิรตัน  อยูภักด ี
8. นายประพนธ  ตั้งศรีเกียรติกุล 
9. นายพละวตั  ตนัศิร ิ
10. นายฤช ุ แกวลาย 
11. นายวเิชียร  ชัยสถาพร 
12. นายวริัตน  รักษพันธ  
13. นายวฒุิชาติ  กัลยาณมติร 
14. นางสาวอัจฉรพรรณ  หอมรส 
15. นายอัษฎางค  แสวงการ 

โดยกำหนดเวลาการดำเนินงานของคณะกรรมาธิการภายใน ๖๐ วันนับแตวันท่ีวุฒิสภามีมติตั้ง 
 

 

ผลการพิจารณา 
ในการพิจารณารางพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร  

(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ของที่ประชุมวุฒิสภา รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงการคลัง (นายจุลพันธ  อมรวิวัฒน)  
และผูพิพากษาศาลชั้นตนประจำสำนักประธานศาลฎีกา (นายพรภัทร  ตันติกุลานนท) ไดเขารวมประชุม   

หลังจากเลขาธิการวุฒิสภาไดอานบันทึกหลักการและเหตุผลเสนอตอที ่ประชุมแลว  
ประธานของท่ีประชุมไดอนุญาตใหรัฐมนตรชีวยวาการกระทรวงการคลัง ชี้แจงประเด็นเกี่ยวกับการแกไข
เพ่ิมเติมตอท่ีประชุม สรุปไดวา ปจจุบันศาลภาษีอากรเปนหนึ่งในศาลชำนัญพิเศษของศาลยุติธรรม

             ๒. รางพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. .... ซ่ึงสภาผูแทนราษฎรลงมติเห็นชอบแลว  
(เปนรางพระราชบัญญัติเกี่ยวดวยการเงิน วุฒิสภาตองพิจารณาใหเสร็จภายใน ๓๐ วันนับแตวันท่ี
รางพระราชบัญญัติมาถึงวุฒิสภา ซึ่งจะครบกำหนด ๓๐ วัน ในวันอังคารท่ี ๒๑ มกราคม ๒๕๖๘) 
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ท่ีมีพันธกิจในการพิจารณาพิพากษาขอพิพาทตามกฎหมายเกี่ยวกับภาษีอากรเฉพาะในสวนแพง 
ทำใหขอพิพาทในสวนอาญาตามกฎหมายที่เกี่ยวกับภาษีอากรซึ่งตองอาศัยผูพิพากษาซึ่งมีความรูความชำนาญ
เกี่ยวกับกฎหมายภาษีอากร อยูในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรมอื่น คือ ศาลจังหวัดหรือศาลแขวง 
แลวแตกรณี ซึ่งไมใชศาลชำนัญพิเศษทำใหประชาชนไมไดรับความสะดวกในการพิจารณาพิพากษาคดี  
ดังนั้น ศาลภาษีอากรจึงควรมีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีอาญาตามกฎหมายเกี่ยวกับภาษีอากรเพื่อแกไข
ขอขัดของดังกลาว  ทั้งนี้ โดยท่ีรางพระราชบัญญัติมีหลักการสำคัญ คือ (1) กำหนดใหศาลภาษีอากรมีอำนาจ
พิจารณาพิพากษาคดีอาญาตามกฎหมายเกี่ยวกับภาษีอากร ไดแก ความผิดตามประมวลรัษฎากร ตามกฎหมาย
วาดวยศุลกากร ตามกฎหมายวาดวยภาษีสรรพสามิต รวมถึงตราพระราชกฤษฎีกาเพื่อกำหนดความผิดอาญา
ตามกฎหมายอื่น ๆ ไดดวย (2) แกไขเพิ่มเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับการทราบกำหนดนัดของศาลใหครอบคลุม
เฉพาะคดใีนสวนแพงโดยไมบังคับใชกับคดใีนสวนอาญาตามกฎหมายเกีย่วกับภาษีอากร เนื่องจากการพิจารณา
คดีอาญาตองกระทำตอหนาจำเลยตามบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และ 
(3) แกไขเพิ่มเติมหลักเกณฑในการอุทธรณฎีกาและกระบวนการพิจารณาในชั้นอุทธรณฎีกาในสวนของ
คำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลภาษีอากรในคดีอาญา โดยกำหนดใหนำประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญามาบังคับใช  ดังนั้น การตราพระราชบัญญัตินี้จึงเปนไปเพ่ือกำหนดใหศาลภาษีอากรซึง่เปนหนึง่
ในศาลชำนญัพิเศษ สามารถอำนวยความยุติธรรมแกประชาชนผูมีอรรถคดเีพ่ิมเติม โดยเพ่ิมภารกิจในการพิจารณา
พิพากษาคดีอาญาตามกฎหมายเกี่ยวกับภาษีอากรอันจะสงผลใหการดำเนินคดตีามกฎหมายเกี่ยวกับภาษีอากร
มีความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน และชวยลดภาระและคาใชจายของประชาชนผูมีอรรถคดีซึ่งจะสงผลดีตอ
ประชาชนและระบบการจัดเก็บภาษีของประเทศ  

หลังจากนั้น ประธานของที่ประชุมไดอนุญาตใหคณะกรรมาธิการสามัญประจำวุฒิสภา 
ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภามอบหมายใหพิจารณาศึกษารางพระราชบัญญัติตามขอบังคับ  
ขอ ๑๑๙ จำนวน ๓ คณะ แถลงผลการพิจารณาศึกษาตอท่ีประชุมตามลำดับ ดังนี้  

(๑) คณะกรรมาธิการการกฎหมาย และการยุต ิธรรม โดยประธานคณะกรรมาธิการ  
(พลตำรวจโท บุญจันทร  นวลสาย) และโฆษกคณะกรรมาธิการ (พันตำรวจเอก กอบ  อัจนากิตติ) รวมแถลง 
ผลการพิจารณาศึกษา สรุปไดวา คณะกรรมาธิการเห็นควรใหรับรางพระราชบัญญัติฉบับนี้ไวพิจารณา
ตอไป โดยมีขอสังเกตและขอเสนอแนะวา (๑) เนื่องจากปจจุบันศาลภาษีอากรกลางมีเขตอำนาจพิจารณา
พิพากษาคดีแพงตามกฎหมายภาษีอากรทั่วราชอาณาจักรอยูแลว และการที่รางพระราชบัญญัติฉบับนี้
กำหนดใหศาลภาษีอากรมีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดอีาญาตามกฎหมายเกี่ยวกบัภาษีอากรดวย ยอมสงผลให
คดีอาญาที่เกี่ยวกับภาษีอากรดังกลาว ซึ่งในปจจุบันอยูในอำนาจของศาลอาญา ศาลจังหวัด และศาลแขวง 
มาอยูในอำนาจของศาลภาษีอากรกลางแตเพียงศาลเดียว และอาจสงผลใหการบริหารจัดการคดีภาษีอากร
ในศาลภาษีอากรกลางเกิดความลาชา ไมสามารถคุมครองสิทธิของประชาชนไดอยางทันทวงที ดวยเหตุนี้ 
สำนักงานศาลยุติธรรมจึงควรเตรียมความพรอมในเรื่องการบริหารจัดการคดีภาษีอากรทั้งคดีอาญาและคดแีพง
ในศาลภาษีอากรกลางใหมีความพรอมและสามารถรองรับปริมาณงานคดีที่จะเพิ่มขึ้นไดอยางเหมาะสม
และมีประสิทธิภาพ และ (๒) คดีภาษีอากรโดยหลักแลวมีลักษณะเปนคดีพิพาทที่เกิดขึ้นระหวางหนวยงาน
ทางปกครองหรือเจาหนาท่ีของรัฐกับประชาชนผูตองเสียภาษี ซึ่งสถานะของคูกรณีท้ังสองฝายมีสถานะ
ที่ไมเทาเทียมกัน โดยที่ฝายหนึ่งเปนผูมีอำนาจเหนืออีกฝายหนึ่งที่จะตองปฏิบัติตามคำสั่งที่ออกโดย
เจาหนาที่ของรัฐ อันทำใหลักษณะของคดีภาษีอากรถือเปนสวนหนึ่งของคดีปกครอง โดยมีขอพิจารณาวา 
เมื่อความผิดเกี่ยวกับภาษีอากรเปนเรื่องทางปกครองแลว ยังคงมีความจำเปนหรือไมที่จะกำหนดให
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ความผิดเกี่ยวกับภาษีอากรเปนความผิดทางอาญาอีกตอไป ซึ่งรัฐธรรมนูญ มาตรา ๗๗ ไดบัญญัติให
พึงกำหนดโทษอาญาเฉพาะความผิดรายแรง  ดังนั้น ในอนาคตจึงควรมีการพิจารณาแกไขและปรับปรุง
โครงสรางในการบังคบัใชกฎหมายท่ีเกี่ยวกับภาษีอากร เพ่ือใหมีความเหมาะสมและอำนวยความยุตธิรรม
ใหเกิดแกประชาชน 

(๒) คณะกรรมาธิการการพาณิชยและการอุตสาหกรรม โดยเลขานุการคณะกรรมาธิการ  
(นายพละวัต  ตันศิริ) แถลงผลการพิจารณาศึกษา สรุปไดวา คณะกรรมาธิการเห็นควรใหรับรางพระราชบัญญัติ
ฉบับนี้ไวพิจารณาตอไป โดยมีขอสังเกตและขอเสนอแนะวา (๑) การปรับปรุงรางพระราชบัญญัติดังกลาว
เปนการลดคาใชจายและเวลาของคู ความศาล และบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม ในการดำเนิน
กระบวนพิจารณาคดีอาญาท่ีเกีย่วกับภาษีอากรรวมถึงเปนการเพ่ิมประสิทธิภาพในการบังคับใชกฎหมาย
ภาษีอากรเพื่อจัดเก็บผลประโยชนของภาครัฐ (๒) การพิจารณาพิพากษาคดีอาญาที่เกี่ยวกับภาษีอากร
โดยศาลภาษีอากรซึ่งเปนศาลชำนัญพิเศษดานภาษีอากรและมีผูพิพากษาที่มีความรูความชำนาญ
ในดานกฎหมายเฉพาะดาน จะสงผลใหการดำเนินกระบวนพิจารณาพิพากษาคดีภาษีอากรในสวนของ
คดีอาญาเปนไปอยางมีมาตรฐานเดียวกัน ถูกตอง รวดเร็ว ประหยัด และเปนธรรมมากยิ่งขึ้น อันเปน
การยกระดับในการคุมครองสิทธิของคูความในคดีอาญาเกี่ยวกับภาษีอากร และ (๓) การเพิ่มพันธกิจ
ของศาลภาษีอากรดังกลาวตามพระราชบัญญัตินี้ เปนการเพ่ิมภาระและปริมาณงานท่ีเกี่ยวกับการดำเนิน
กระบวนพิจารณาคดีภาษีอากรโดยเฉพาะในสวนของคดีอาญา อาจสงผลกระทบตอการปรับโครงสรางองคกร
ของศาลภาษีอากร การเพิ่มจำนวนขาราชการตุลาการ และบุคลากรของศาลภาษีอากร การลงทุน
ในเครื่องมือสื่อสารอิเล็กทรอนิกส รวมทั้งงบประมาณแผนดินที่ตองจัดสรรเพิ่มเติม ซึ่งอาจมีความจำเปน
ในการพิจารณาในรายละเอียดเพ่ิมเติมตอไป 

(๓) คณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง โดยเลขานุการคณะกรรมาธิการ 
(นางสาวชญานนันท  ติยะตระการชัย) แถลงผลการพิจารณาศึกษา สรุปไดวา (๑) คณะกรรมาธิการเห็นดวย
ในหลักการของการเสนอรางพระราชบัญญัติ เนื่องจากการเสนอรางพระราชบัญญัติฉบับนี้จะทำใหศาลภาษีอากร
ซึ่งเปนศาลชำนัญพิเศษมีจำนวนผูพิพากษาซึ่งมีความรู และความเชี่ยวชาญทางดานภาษีอากรโดยตรงเพ่ิมขึ้น 
ซึ่งจะสงผลใหการดำเนินคดีอาญาเกี่ยวกับภาษีอากรมีความถูกตอง รวดเร็ว สามารถอำนวยความยุติธรรม
ใหแกประชาชนเปนไปในแนวทางเดียวกัน และเปนการคุมครองประโยชนของรัฐในการจัดเก็บภาษีอากรอีกดวย 
(๒) การพิจารณากรอบอัตรากำลังของขาราชการตุลาการ ขาราชการศาลยุติธรรมใหสอดรับกับภารกิจที่เหมาะสม
ของศาลภาษีอากร หากรางพระราชบัญญัติฉบับนี้มีผลใชบังคับแลว จะสงผลใหศาลภาษีอากรมีอำนาจพิจารณา
พิพากษาทั้งคดีแพงและคดีอาญาที่เกี ่ยวกับภาษีอากรเพิ ่มขึ้น  ดังนั้น จึงควรกำหนดแนวทางและระยะเวลา
เตรียมการในการเพิ่มอัตรากำลังของขาราชการตุลาการ และขาราชการศาลยุติธรรมเพื่อรองรับภารกิจที่เหมาะสม
ของศาลภาษีอากร โดยคำนึงถึงการเพิ่มขึ้นของภาระทางการคลังควบคูดวย (๓) การพิจารณาแนวทางกำหนด
คดีอาญาภาษีอากรเพ่ิมเติมในรางพระราชบัญญัติภายหลังจากที่มีผลบังคับใชแลว เนื่องจากมาตรา ๗/๑ วรรคหนึ่ง 
(๓) ที่แกไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๕ แหงรางพระราชบัญญัติดังกลาวกำหนดใหศาลภาษีอากรมีอำนาจพิจารณา
พิพากษาคดีอาญาตามกฎหมายเกี่ยวกับภาษีอากรใน ๓ คดี ไดแก คดีความผิดตามประมวลรัษฎากร คดีความผิด
ตามกฎหมายวาดวยศุลกากร และคดีความผิดตามกฎหมายวาดวยภาษีสรรพสามิต ซึ่งเห็นวา ยังมีกฎหมายอื่น
ที่เกี่ยวกับภาษีอากรอีก ดวยเหตุนี้ เห็นควรใหหนวยงานที่เกี่ยวของพิจารณาแนวทางกำหนดคดีอาญา
ภาษีอากรเพ่ิมเติมไวในรางพระราชบัญญัติ ภายหลังจากท่ีรางพระราชบัญญัติศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณา
คดีภาษีอากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ... มีผลบังคับใชแลว และ (๔) การสรางความเขาใจใหกับประชาชนและ



 

- ๒๒ - 

เอกสารฉบับน้ีเปนเพียงสรุปผลการประชุมวุฒิสภาโดยสังเขป  
สำหรับรายงานการประชุมวุฒิสภา สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาจะดำเนินการเผยแพรเมื่อท่ีประชุมวุฒิสภาไดรับรองแลว 

หนวยงานที่เกี่ยวของกับเขตอำนาจศาลระหวางศาลภาษีอากรและศาลปกครอง โดยที่คดีภาษีอากร
เปนคดีที่มีลักษณะพิเศษแตกตางจากคดีแพงโดยทั่วไป เพราะเปนขอพิพาทระหวางเอกชนกับรัฐ
อันเนื่องจากการประเมินหรือการจัดเก็บภาษีอากร  ดังนั้น คดีภาษีอากรจึงเปนคดีปกครองประเภทหนึ่ง 
แตในสมัยกอนยังไมมีการแบงคดีปกครองแยกตางหากจากคดีแพง และยังไมมีการจัดตั้งศาลปกครอง 
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร พ.ศ. ๒๕๒๘ จึงกำหนดใหคดีภาษีอากร
อยูในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลภาษีอากรซึ่งเปนศาลยุติธรรมในปจจุบัน ดวยเหตุนี้ หนวยงาน
ที่เกี่ยวของ เชน สำนักงานยุติธรรม สำนักงานศาลปกครอง เปนตน ควรสรางความรู ความเขาใจใหกับ
ประชาชนและหนวยงานที่เกี่ยวของเกี่ยวกับเขตอำนาจศาลระหวางศาลภาษีอากรและศาลปกครอง
ผานชองทางตาง ๆ ของแตละหนวยงาน  ท้ังนี้ เพ่ือใหการบังคับใชกฎหมายเปนไปอยางรอบคอบและ
เพ่ือปองกันความสับสนของประชาชนในการนำคดีขึ้นสูศาลพิจารณา 

ภายหลังท่ีคณะกรรมาธิการทั้ง ๓ คณะ ไดแถลงผลการพิจารณาศึกษาตอที่ประชุมแลว 
ประธานของที่ประชุมไดอนุญาตใหสมาชิกวุฒิสภาอภิปราย โดยสมาชิกไดอภิปรายแสดงความคิดเห็น
สนับสนุนและคัดคานรางพระราชบัญญัติพรอมทั้งใหขอสังเกต ขอเสนอแนะ และซักถามประเด็นตาง ๆ 
สรุปไดวา (๑) รางพระราชบัญญัตินี้จะกอใหเกิดประโยชน อำนวยความสะดวก รวมถึงสรางความเปนธรรม
ใหเกิดขึ้นตอประชาชนเพราะศาลมีความชำนาญและเชี่ยวชาญเฉพาะคดี และโดยที่กฎหมายภาษีอากร
เปนเรื่องเกี่ยวกับเศรษฐกิจและการคา  ฉะนั้น โดยเจตนารมณของกฎหมายจึงไมประสงคใหตองโทษจำคุก  
ท้ังนี้ พิจารณาไดจากพระราชบญัญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 มาตรา ๒๕๓ (นิติบุคคลไมอาจถูกลงโทษจำคุกได) 
มาตรา ๒๕๗ (การเปรียบเทียบปรับ) ตลอดจนบทบัญญัติเกี่ยวกับการอุทธรณคำสั่งศาล ฯลฯ (๒) ในมุมมอง
ของภาคเอกชน การมีคดีความเกี่ยวกับภาษีอากรในศาลยอมเปนทางเลือกสุดทายเพราะคาปรับและดอกเบี้ย
มีอัตราสูง  ฉะนั้น หากศาลภาษีอากรมีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีอาญาตามกฎหมายเกี่ยวกับภาษีอากรอีก 
ก็อาจสงผลใหไมมีผูประกอบการคนใดอยากเปนกรรมการบริษัทเพราะอาจถูกลงโทษจำคุกได ซึ่งจะทำให
เกิดนอมินีขึ้นและเกิดปญหาตามมาอีกมากมาย จึงขอใหพิจารณาในเรื่องดังกลาวดวย และ (๓) มีประเด็น
สอบถามวา คดีภาษีอากรในศาลจังหวัดและศาลแขวงที่แลวเสร็จและคดีคางพิจารณามีจำนวนเทาใด  

หลังจากการอภิปรายของสมาชิกวุฒิสภา ผูพิพากษาศาลชั้นตนประจำสำนักประธานศาลฎกีา 
ไดตอบชี้แจงสรุปไดวา (๑) คดีความผิดตามกฎหมายที่ศาลภาษีอากรพิจารณาพิพากษา อาทิ ประมวลรัษฎากร 
พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 พระราชบัญญัติภาษีที่ดิน
และสิ่งปลูกสราง พ.ศ. ๒๕๖๒ พระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก พ.ศ. ๒๕๕๘ พระราชบัญญัติภาษีปาย 
พ.ศ. ๒๕๑๐ ฯลฯ และเมื่อพิจารณาทางสถิติคดีตั้งแตป ๒๕๖๔ ถึง ๒๕๖๗ พบวา จากคดีทั้งหมด ๗,๘๒๒ คดี 
เปนคดีเกี่ยวกับประมวลรัษฎากร พระราชบัญญัติศุลกากร และพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิตเปนสวนใหญ 
มีคดีเพียง ๒๖๐ คดีเทานั้น ที่เปนคดีเกี่ยวกับกฎหมายอื่น  ฉะนั้น ในระยะแรกจะพิจารณาพิพากษา
คดีอาญาเฉพาะตามกฎหมาย 3 ฉบับหลักขางตนไปกอน หากในอนาคตฝายบริหารเห็นควรเพิ่มใหมี
การพิจารณาพิพากษาคดีอาญาตามกฎหมายอื่นอีกก็สามารถออกเปนพระราชกฤษฎีกาไดตอไป (๒) การเตรียม
ความพรอมทั้งดานบุคลากร งบประมาณ และระบบอิเล็กทรอนิกส ตามมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญ แลว 
และ (๓) รูปแบบของการพิจารณาพิพากษาคดีอาญาโดยใหศาลชำนาญพิเศษตั้งอยูที่กรุงเทพมหานคร
เพียงแหงเดียว โดยพิจารณาและศึกษารูปแบบมาจากศาลทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศ
ซึ่งก็มีท่ีตั้งแหงเดียวในกรุงเทพมหานครเชนกัน 



 

- ๒๓ - 

เอกสารฉบับน้ีเปนเพียงสรุปผลการประชุมวุฒิสภาโดยสังเขป  
สำหรับรายงานการประชุมวุฒิสภา สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาจะดำเนินการเผยแพรเมื่อท่ีประชุมวุฒิสภาไดรับรองแลว 

จากนั้น ท่ีประชุมวุฒิสภาไดลงมติรับรางพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลภาษีอากรและ
วิธีพิจารณาคดีภาษีอากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ไวพิจารณา ดวยคะแนนเสียงเห็นชอบ ๑๗๒ เสียง 
ไมเห็นชอบ ๑ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง และไมลงคะแนนเสียง ไมมี แลวมีมติตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ
พิจารณารางพระราชบัญญัติ จำนวน ๒๑ คน กำหนดเวลาแปรญัตติ ๗ วันทำการตามขอบังคับ 

 

 (๔) เรื่องท่ีคณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแลว                (ไมมี) 
 

 (๕) เรื่องท่ีคางพิจารณา                  จำนวน   ๒  เรื่อง 

 

 
  ผลการพิจารณา 
  สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งไดมีหนังสือแจงวา คณะผูชี้แจงติดภารกิจสำคัญ 
ไมสามารถเขารวมชี้แจงในที่ประชุมได จึงขอเล่ือนการพิจารณาออกไปเปนวันอังคารที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๘ 
 

 
  ผลการพิจารณา 
  สำนักการตรวจเง ินแผนดินไดม ีหนังสือแจงว า คณะผู ช ี ้แจงติดภารกิจสำคัญ  
ไมสามารถเขารวมชี้แจงในท่ีประชุมได จึงขอเล่ือนการพิจารณาออกไปกอน 

 (๖) เรื่องท่ีเสนอใหม                       (ไมมี) 
 

 (๗) เรื่องอื่น ๆ                                 (ไมมี) 
 

เลิกประชุม เวลา ๑๕.๒๕ นาิกา 
 

 

สำนักการประชุม 
สำนักงานเลขาธกิารวุฒิสภา 

 5.๑ รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
(ตามมาตรา ๒๒ (๘) แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๐)  
(เปนเรื่องที่เลื่อนมาจากการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 1 (สมัยสามัญประจำปครั้งที่สอง) วันจันทรที่ 16 
ธันวาคม 2567) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

    

 5.2 นโยบายการตรวจเงินแผนดิน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘  
(ตามมาตรา ๒๘ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการตรวจเงินแผนดิน พ.ศ. ๒๕๖๑)  
(เปนเรื่องที่เลื่อนมาจากการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 3 (สมัยสามัญประจำปครั้งที่สอง) วันจันทรที่ 23 
ธันวาคม 2567) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     


